


 



สวัสดีคะผูอานทุกทาน... 
เผลอแวบเดียว พวกเรา

ชาว ‘พลัง+งาน’ ก็กาวเดินมา
จนครบรอบ 1 ปซะแลว 
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มากหนาหลายตาจากทัว่สารทศิ
ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   

บางทานฝากขอเสนอแนะผานโทรศพัท 

บางทานก็ถนัดสื่อสารผานอีเมลมากกวา 

แตขอบอกวาทุกความคิดเห็น...มีความ

หมายและสรางความชุมชื่นหัวใจใหกับ  

ทีมงานจริงๆ 

...อยากอานเรื่องนั้น...อยากรูจักคน

นี้...หรือตัวหนังสือบนสีแบบนี้อานยากจัง 

ความคิดเห็นแบบนี้แหละที่พวกเราอยากรู

และอยากรับฟง เพื่อนําไปปรุงรสชาติให
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พรอมๆ กับการครบรอบ 1 ปของ 

พลัง+งาน ก็มีการอพยพโยกยายบานใหม 

ดังนั้น ทั้งที่อยู เบอรโทรศัพท และอีเมล  

ก็เปลี่ยนใหมทั้งหมด 

แตรับรองวาการติดตอสื่อสารจะ

สะดวกขึ้นอยางแนนอน เพียงแคโทร   

02-920 9691-2 หรือสงอีเมลมาที่ 

energygreenhealth@yahoo.com 

กระซบิดงัๆ สงทายวา ถาผูอาน เพิง่รูจกั

พวกเรา แตอยากอาน ‘พลัง+งาน’ ใหครบ

ทกุเลม ทัง้เกาและใหม งายนดิเดยีวแคแวะ

เวียนไปที่ www.energygreenhealth.com 

แลวพบกันใหม พรอมกับเรื่องราว

สนุกๆ ประสาคนบานนอก...เหมือนเดิม 
 
 

อวยพร แตชูตระกูล 
email : energymag@hotmail.com 

ขวบหนึ่งแลวจา 
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สารบัญ 
ถามมา-ตอบไป :  3 
อยากขอทุนจาก สสส. เพื่อชุมชนตนเอง 

พลังงานจากตางแดน : 4 
ขับเคลื่อนไปดวยน้ำมันจากกนครัว 

ชุมชนตนแบบ :  6                                                                                    
เสนทางเพื่อ “โลกยิ้ม”  
ของโรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู 

เรื่องจากปก :   10 
ไบโอดีเซลจากกนกระทะ 

หองรับแขก :   18 
นอ.ดร.สมัย ใจอินทร 
“เปลี่ยนสังคมไดดวย...ไบโอดีเซล” 

พลังงานนารู :  22 
แผนพีดีพีสีเขียว :  
ฤๅความฝนจะเปนความจริง 

ฉลาดใช :  26 
สวมรักษโลก โลกรักเรา 

โลกออนไลน :  27 
สงหนังสือดีมือสองใหนองอาน... 
www.reag4thai.org 

ขอมูลชวนคิด :        28 
การผลิตและราคาน้ำมัน ทําเปน (วา) เปนธรรม? 

การลงทุนสีเขียว :  30 
โรงกลั่นไบโอดีเซลแบบ...บางจาก 

ชีพจรลงเทา :  33 
เมืองโบราณ...เปดประตูสู “ไทย” ไรกาลเวลา 

ขุมพลังขางบาน :  36 
อุดรูรั่วดานพลังงาน (ตอนที่1) 
เรียนรูจากภูมิปญญาไทย 

รูทัน...พลังงาน :  38 
พลังงาน...ไทย ฤๅจะ (ไม) เขมแข็ง 

จับเขาเลาเรื่อง :  40 
ทําไมตองคัดคานโรงไฟฟาชีวมวลหวยยาง?  

สัตวมหัศจรรย :        42 
ความฉลาดของสัตว 

ประลองยุทธ :   44 

ตีฆองรองปาว :   46 
ตม-ยํา-ทํา-แกง :  47 
บะจางฝกหัด 

สมุนไพรใกลรั้ว :  48 
เครื่องดื่มแกหนาว แกหวัด  

เสนทางเพื่อ “โลกยิ้ม” 
ของโรงเรียน 

เทศบาลคุมหนองคู  

สารบัญ 

48 

ทําไมตองคัดคาน 
โรงไฟฟาชีวมวล
หวยยาง?     

6 

40 

เครื่องดื่ม แกหนาว แกหวัด  

สวมรักษโลก 
โลกรักเรา 

48 48 48 48 

ทําไมตองคัดคาน ทําไมตองคัดคาน ทําไมตองคัดคาน ทําไมตองคัดคาน 
โรงไฟฟาชีวมวลโรงไฟฟาชีวมวลโรงไฟฟาชีวมวลโรงไฟฟาชีวมวล
หวยยาง?     หวยยาง?     หวยยาง?     หวยยาง?     

40 40 40 40 
: ปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชน ฉบับที่ 5  พฤศจิกายน 2552 - มกราคม 2553 





เพราะน้ำมันใกลถึงวันหมดไปจากโลก  
การคิดคนหาพลังงานเพื่อทดแทนจึงทวีความ
เขมขนขึ้นเรื่อยๆ ...หนทางหนึ่งที่นาสนใจและ
กาวไกลดวยอนาคตที่สดใส คือน้ำมันไบโอดีเซล 

ไมวาไขมันจากพืชหรือไขมันจาก
สัตว ลวนเปนวัตถุดิบที่นํามาผลิต   
น้ำมันไบโอดีเซลได 

แตดูเหมือนวา ไบโอดีเซลที่ผลิต
จากน้ำมันกนกระทะ จะไดรับการ

ยกนิ้วยอมรับวา “เจง” จนไดชื่อวา  
ยิงปนนัดเดียวไดนก 2 ตัวอยาง
แทจริง 

เพราะทั้งถูกกวา สะอาดกวา และ
ชวยถนอมสุขภาพใหหางไกลจากโรค

มะเร็งที่แฝงตัวอยูในน้ำมันทอดซ้ำ
แลว ซ้ำเลาอีกดวย 

นานหลายปมาแลวทีน่้ำมันทอด
อาหารทั้งจากบานเรือน รานอาหาร 
หรือโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ถูกนํามาใชประโยชนอยางคุมคา 
ดวยการนํามาผลิตเปนน้ำมันไบโอ
ดีเซลเพือ่เตมิรถยนต...โดยเฉพาะรถ
โรงเรยีน 

อนัทีจ่รงิความตืน่ตวัเรือ่งไบโอ
ดเีซลของสหรัฐอเมริกามีขึ้นนับตั้งแต
ป 2535 หลังจากรัฐบาลผาน
กฎหมายดานพลังงานที่ใหความ
สําคัญกับพลังงานทดแทน เพราะ
เห็นชัดเจนแลววาการพึ่งพาพลังงาน
จากเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหลาย ไมใช
อนาคตที่มั่นคงอีกตอไป 

นับจากนั้นมา การเติบโตแบบ
กาวกระโดดของไบโอดีเซลก็ปรากฏ
ใหเห็น นัน่คอืจาก 5 แสนแกลลอนใน
ป 2542 ก็พุงทะยานเปน 25 ลาน
แกลลอนในป 2547 

และธุรกิจรถรับ-สงนักเรียนก็
เปนผูหนึ่งที่ไมยอมพลาดกับการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเชนนี้ 

Frank Giordano ซึ่งดูแลธุรกิจ  
รถโรงเรียนจํานวน 1,300 คัน และ
รถยนตทั่วไปอีก 1,600 คัน ยอมรับ
วานับตั้งแตหันมาใชน้ำมันไบโอดีเซล 
ชวยลดการใชน้ำมันดีเซลไดถึง 6 
แสนแกลลอนตอปเลยทีเดียว 

ไมเพียงแตรถโรงเรียนในสหรัฐ 
อเมริกาเทานั้นที่หันมาใชน้ำมันไบโอ
ดีเซล 

รถโรงเรยีนกวา 50 เมอืงใน
ประเทศนิวซีแลนดก็เชนกันที่รวม

ขับเคลื่อนไป 
ดวยน้ำมัน
จากกนครัว 

3 4 

1 2 

พลังงานจากตางแดน เรื่อง : ดาวพลูโต 
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สรางการเปลี่ยนแปลงเพื่อเด็กๆ ทั้ง
หลาย... 

Alexander Dunn นักเรียนชายวัย 
9 ขวบ นั่งบนรถโรงเรียนสีดํา-
เหลือง เชนทุกวัน แตวันนี้เขากลับ
รูสึกไดกลิ่นแปลกๆ จนตองขยับจมูก
ไปมากอนตะโกนเสียงดังวา “ทําไม
ไดกลิ่นเหมือนเฟรนฟรายเลยละ” 

พฤติกรรมของหนูนอยคนนี้ถูก
รายงานผานสื่อหลายแขนงของเมือง
โอคแลนดวาเปนนักเรียน คนแรกที่
ไดโดยสารรถโรงเรียนที่ใชน้ำมัน
พิเศษสุด นั่นคือดีเซลผสมกับไบโอ
ดีเซลจากน้ำมันทอดอาหารที่สะสม
มาจากภัตตาคารหลายแหงนั่นเอง 

ประเทศญี่ปุนก็เชนกัน เพราะมี
อาหารอาหารยอดนิยมหลายอยางที่
ตองอาศัยการทอดดวยน้ำมันทวม
กระทะ เชน กุงทอดเทมปุระ หรือ
เตาหูทอด ทําใหการผลิตน้ำมันไบโอ
ดีเซลจากกนกระทะเบงบาน 

ถึงขั้นวางระบบตระเวนจัดเก็บ
น้ำมันทอดอาหารจากภัตตาคารใน
แตละเมืองกันอยางเปนล่ำเปนสัน 

น้ำมันที่ผลิตไดถูกนําไปใชกับรถยนต
ของทางราชการเพื่อเปนตัวอยางให
ชาวบานไดเห็น ไมวาจะเปนรถเก็บ
ขยะ หรือรถโดยสารประจําเมือง 

เมื่อเห็นผลดีชัดๆ ของไบโอดีเซล 
บรรดาภัตตาคารขนาดใหญที่มีหลาย
สาขา ตางตั้งเปาวาจะเอาน้ำมันจาก
กนกระทะ มาผลิตไบโอดีเซลสําหรับ
รถขนสงอาหารของตัวเอง เพื่อใช
ประโยชนจากของเหลือใหไดอยาง
เต็มเม็ดเต็มหนวย 

อานิสงสของน้ำมันจากกนกระทะ 
ยังทําใหเกิดการลงทุนตั้งโรงกลั่นไบ
โอดีเซลในกรุงโตเกียว โดยตั้งเปา
หมายวา ภายในป 2560 จะวาง
ระบบเก็บน้ำมันจากการทอดอาหาร
ในกรุงโตเกียวไดอยางเบ็ดเสร็จ 

ทั้งยังสรางการมีสวนรวมใหกับ 
ชาวบานในการสรางชุมชนสีเขียว 
ผานการสะสมน้ำมันเหลือใชในแตละ
ครัวเรือน เพื่อนํามามอบใหกับบริษัท
เจาของโรงกลั่น ซึ่งบริษัทฯ ก็จะตอง
หักเงินสวนหนึ่งเพื่อนําไปสนับสนุน
โครงการดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ อีกตอ
หนึ่ง 

นอกจากนั้น บริษัทเดินรถไฟแหง
จังหวัดโฮโก ก็สรางความฮือฮาดวย
การผลิตรถไฟที่ใชน้ำมันไบโอดีเซล
ลวนๆ โดยทดลองวิ่งระหวางสถานีโฮ
โจชู เมืองคันไซ กับสถานีโอ เมืองโอ
โน เมื่อ 29 มิถุนายน 2551 ซึ่งถือ
เปนรถไฟสายแรกของญี่ปุนที่ใชไบโอ
ดีเซล 

...อยางไรก็ดี ไมวาการผลิต
น้ำมันไบโอดีเซลจากกนครัวจะนํา
ไปใชกบัรถโรงเรยีน รถเมล รถเกบ็

ขยะ หรือรถไฟ ลวนใหผลลัพทที่
ตรงกันนัน่คอื...ผลติเองได...ราคา
ถกู... สะอาด...สมกับเปนพลังงาน
แหงอนาคตอยางแทจริง 

www.findarticles.com/p/articles/
mi_qn4176_is_20030606/
ai_n1459134/ 
www.wired.com 
www.japanfs.org/en/pages/026979 
.html# 
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ขอมูลจาก 

ภาพประกอบ 

http://www.inhabitat.com/wp-content/
uploads/biobling2.jpg
http://media.photobucket.com/image/
school%20bus,biodiesel/jcwinni/clean_
school_bus_program.jpg
http://www.railway-technology.com/fea-
tures/feature_images/feature1499/1-
Biofuel.jpg
http://www.blueskybio-fuels.com/im-
ages/schoolbuses.jpg
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“โลกยิ้ม”

เส้นทางเพื่อ

ของโรงเรียน
เทศบาลคุ้มหนองคู

� พฤศจิกายน2552-มกราคม2553

ชุมชนต้นแบบ เรื่องและภาพ : ฐิตินันท์ ศรีสถิต และ อวยพร แต้ชูตระกูล 

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู จ.ขอนแก่น เป็นบ้านหลัง  
ที่สองของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 
415 ชีวิตภายใต้การดูแลของคุณครู 24 คน 

และแม้จะมีพื้นที่น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียน
อื่นๆ ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
แห่งนี้กลับเต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะปลูกฝังเด็กๆ ใน  
หลากหลายแง่มุมการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ  
ดีต่อสุขภาพของพวกเขาเอง 

 

ชัยมงคล อรรถพลไพศาล ผู้อำนวยการ เล่าย้อนถึง  
เสน้ทางสเีขยีวของโรงเรยีนเทศบาลคุม้หนองควูา่ มจีดุเริม่ตน้
จากนโยบายปฏิรูปการศึกษาเมื่อปี 2542 ที่ทำให้บรรดา
คุณครูต้องช่วยกันคิดวิธีส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ  
ในการเรียนรู้ 

กระทั่งได้ข้อสรุปว่า ต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
และเลือกนำร่องด้วยประเด็นสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว
ที่เด็กๆ สามารถจับต้องได้มากที่สุด...ปัญหาขยะที่โรงเรียน
ประสบอยู่ในขณะนั้น จึงเป็นก้าวแรกของการจัดการ 

“จากเดิมขยะในโรงเรียนเยอะมาก เด็กกินที่ไหนก็ทิ้ง  
ทีน่ัน่ ทกุเชา้ครตูอ้งคอยประกาศใหน้กัเรยีนชว่ยกนัเกบ็ขยะ” 
ผอ.ชัยมงคลกล่าว 

โจทย์ที่ต้องขบคิดก็คือ ทำอย่างไรให้นักเรียนทิ้งขยะเป็น
ที่เป็นทาง โดยที่ครูไม่ต้องคอยสั่งคอยเตือนอยู่ตลอดเวลา 

กระแสโลกร้อนที่พูดถึงกันเยอะมากในช่วง3-4ปทีี่ผ่านมา
ทำให้โรงเรียนหลายแห่งหันมาให้ความสำคัญกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

แต่ไม่ใช่สำหรับโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเพราะที่นี่ลงมือมานานเกือบ10ปี
...ตั้งแต่ก่อนที่จะรู้จักคำว่าโลกร้อนเสียอีก

ออกสตาร์ทด้วยปัญหาขยะ



�พฤศจิกายน2552-มกราคม2553

ซึ่งเมื่อมีการแบ่งหน้าที่ให้เด็กช่วยกันรับผิดชอบดูแล  
ความสะอาดภายในโรงเรียนได้สักระยะ ผลปรากฏว่า 
โรงเรียนสะอาดสะอ้านขึ้น แต่ในถังขยะกลับอัดแน่นด้วย
สิ่งของที่ยังไม่หมดประโยชน์ 

ก้าวที่สองที่จะช่วยให้โลกยิ้มได้ จึงออกมาเป็นโครงการ
เรียกคืนบรรจุภัณฑ์ในช่วงปี 2544 ซึ่งสอนให้เด็กๆ ลงมือ
แยกประเภทขยะที่มีราคา เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก   
กระป๋อง กระดาษ เพื่อนำไปขายแก่ร้านรับซื้อ 

ผา่นไป 3 ปโีครงการนีเ้ตบิโตขึน้เปน็ธนาคารขยะ ซึง่บรหิาร
จัดการกันเองในหมู่นักเรียน ตั้งแต่จดบันทึกรายละเอียด
การนำขยะมาให้ธนาคารขยะ รวบรวมไปขายให้ร้านรับซื้อ 
และจ่ายเงินคืนให้ผู้ที่นำขยะมาขายทุกๆ สิ้นเดือน 

ทวา่หลงัจากแยกบรรดาขยะรไีซเคลิออกไปแลว้ กย็งัเหลอื
ขยะเศษอาหารให้ต้องจัดการต่อ คำตอบแรกคุณครูที่คิดได้
ตอนนั้นคือส่งต่อให้คนเลี้ยงหมูหรือคนเลี้ยงปลา แต่เมื่อได้
ไอเดียทำปุ๋ยชีวภาพ เศษอาหารทั้งหมดจึงถูกนำมาหมักเพื่อ
รอเวลาทำหน้าที่บำรุงดิน 

เมื่อกองปุ๋ยสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหน 
ความคิดต่อยอดที่ตามมาจึงเป็นการทำแปลงเกษตร 

“ให้เด็กๆ ลงมือปลูกกันเอง พวกเขาก็ตื่นเต้นดีใจที่  
เห็นผลผลิตฝีมือตัวเอง ภูมิใจที่ปลูกข้าวโพดจนออกฝัก” 
ผอ.ชัยมงคลพูดพร้อมรอยยิ้ม 

 
 
 
 

 
การปลกูผกักนัอยา่งจรงิจงั ไมเ่พยีงทำใหโ้ครงการเกษตร

เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น แต่ยังสร้างปัญหาขาดแคลนน้ำที ่ 
จะใช้รดต้นไม้ และทางแก้สุดเจ๋งของโรงเรียนเทศบาล  
คุม้หนองคกูค็อื การรยีสูนำ้จากอา่งลา้งหนา้และอา่งลา้งจาน 

เพราะเลง็เหน็แลว้วา่ นำ้มอืสองจากการลา้งมอื ลา้งหนา้ 
แปรงฟนั รวมทัง้นำ้สดุทา้ยจากการลา้งจาน ไมไ่ดส้กปรกเกนิไป
สำหรบัตน้ไม ้จงึวางระบบรยีสูนำ้ โดยตอ่ทอ่เพือ่รบันำ้ทีผ่า่น
การใชง้านไปเกบ็ไวใ้นบอ่พกัทีม่ชีัน้กรองหนิ ถา่น และทราย 

น้ำจากอ่างล้างหน้าที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกส่งไปเก็บ
ไว้ในบ่อพักใกล้ๆ แปลงผักภายในศูนย์เรียนรู้เกษตรผสม
ผสาน เมื่อต้องการรดน้ำต้นไม้ก็สูบขึ้นมาด้วยเครื่องปั๊มน้ำ 
ขณะทีน่ำ้สดุทา้ยจากการลา้งจาน เมือ่ผา่นบอ่พกัแลว้จะถกูสบู
ขึ้นไปเก็บไว้บนแท็งก์น้ำด้วยการออกแรงปั่นจักรยาน เมื่อจะ
รดน้ำต้นไม้ก็เปิดก๊อกที่ต่อจากแท็งก์น้ำได้ทันที 

โครงการทัง้หมดภายในโรงเรยีนทีเ่กดิขึน้จากการตอ่ยอด
ทางความคิดดำเนินไปด้วยดี กระทั่งย่างเข้าปี 2549  
 ความสนใจก็เริ่มขยายออกไปสู่ปัญหาของชุมชน 

“ชุมชนคุ้มหนองคูเป็นชุมชนเมือง มีอาหารประเภท
ทอดเยอะ แตใ่ชน้ำ้มนัทอดซำ้แลว้ซำ้อกี เวลาทิง้ชาวบา้นเทลง
ท่อน้ำหรือพื้นดิน จุลินทรีย์ก็ตายหมด เลยคิดว่าเป็นปัญหา
ที่ต้องหาทางแก้” 

เพื่อหาคำตอบว่าน้ำมันทอดซ้ำจะเอามาทำอะไรได้บ้าง 
ผู้อำนวยการไฟแรงจึงนำทีมคุณครูออกไปเรียนรู้ที่อาศรม
พลังงาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็น 
“โครงการไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำ” 

ชัยมงคล อรรถพลไพศาล  

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 

โครงการอะไรก็แล้วแต่
จะให้ยั่งยืนทุกคนต้อง

มีส่วนร่วมอย่างน้อยต้อง
ได้ร่วมรับรู้

จากน้ำมือสองถึงน้ำมันทอดซ้ำ

น้ำมันทอดซ้ำบรรจุขวดรอเวลาแปลงร่างเป็นไบโอดีเซล 



หลังจากจัดเตรียมอุปกรณ์และสวมผ้ากันเปื้อนกับถุงมือ
เรยีบรอ้ย กระบวนการแปลงรา่งไบโอดเีซลกเ็ริม่ตน้ขึน้ ทกุคน
ลงมืออย่างคล่องแคล่ว ตวงน้ำมันทอดซ้ำ ตวงสารเคมีที่  
ต้องใช้ อุ่นน้ำมันให้ได้อุณหภูมิที่พอเหมาะ ผสมสารเคมีกับ
น้ำมันทอดซ้ำแล้วเขย่าประมาณ 15-20 นาทีให้เข้ากันเป็น
เนื้อเดียว โดยไม่ลืมสังเกตความเปลี่ยนแปลง...สีที่เข้มขึ้น
ของน้ำมันคือตัวฉายแววความสำเร็จ 

เขย่าเสร็จต้องตั้งทิ้งไว้ประมาณ 2-4 ชั่วโมง เพื่อรอให้
กลีเซอรีนซึ่งเป็นสีน้ำตาลเข้มแยกตัวออกจากไบโอดีเซล  
สเีหลอืงใสและจมลงกน้ขวด เทกลเีซอรนีทิง้แลว้เตมินำ้สะอาด
เพือ่ลา้งแอลกอฮอลแ์ละสิง่ตกคา้งอืน่ๆ อกีประมาณ 2-3 ครัง้ 
จากนั้นกรองสิ่งสกปรกออก ตรวจสอบคุณภาพ แล้วทิ้งไว้ใน
ถังเก็บอีก 1-2 วัน...เพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งาน 

ไบโอดเีซลทีผ่ลติไดถ้กูนำไปเตมิใหร้ถตูค้นัเกง่ของโรงเรยีน 
ซึง่ทีผ่า่นมากใ็ชง้านไดด้ไีมม่ปีญัหา เพยีงแตต่อ้งเปลีย่นไสก้รอง
น้ำมันของเครื่องยนต์บ่อยขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังแจกจ่าย
ใหผู้ป้กครองของเดก็ๆ นำไปใชก้บัเครือ่งจกัรกลทางการเกษตร
อีกด้วย...อ้อ เครื่องปั๊มน้ำในศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน  
ก็เดินเครื่องด้วยไฟฟ้าจากพลังไบโอดีเซลเช่นกัน 

�

สิ่งแรกที่ต้องทำคือการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
นกัเรยีน เมือ่รบัรูว้า่นำ้มนัทอดซำ้มสีารกอ่มะเรง็ซึง่ไมป่ลอดภยั
ต่อสุขภาพ พวกเขาก็จะเป็นตัวกลางส่งข้อมูลนี้ไปสู่พ่อแม่  
ผู้ปกครองที่บ้าน 

หลังจากเผยแพร่อันตรายของน้ำมันทอดซ้ำ ก็ได้เวลาที่
โรงเรยีนจะเปดิรบัซือ้นำ้มนัใชแ้ลว้ พรอ้มกบัรณรงคข์ัน้ทีส่อง
ผ่านเด็กๆ เพื่อให้พ่อแม่กรอกน้ำมันเก่าใส่ขวดแล้วฝากลูก
หิว้มาขายทีโ่รงเรยีน แตใ่ชว่า่ทกุอยา่งจะราบรืน่ เพราะชว่งแรก
กป็ฏกิริยิาตอบรบัในเชงิไมเ่หน็ดว้ยจากผูป้กครองเชน่กนั 

ทางโรงเรียนจึงต้องออกมาชี้แจงว่า โครงการเหล่านี้ฝึก
ใหเ้ดก็ๆ ไดเ้รยีนรูผ้า่นการลงมอืปฏบิตัจิรงิ เวลาผา่นไปเรือ่ยๆ 
กระทั่งพ่อแม่ผู้ปกครองเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเชิง
บวกของบุตรหลาน จึงเข้าใจและให้การสนับสนุนกิจกรรม
นอกห้องเรียนมากขึ้น...กลายเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่าง
นักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน 

 
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) ซึ่งตั้งอยู่

ด้านหลังอาคารเรียนทำหน้าที่เป็นร้านรับซื้อน้ำมันทอดซ้ำ
และหอ้งปฏบิตักิารใหเ้ดก็ๆ เรยีนรูก้ารผลติไบโอดเีซล ภายใน
โรงเรือนเล็กๆ แห่งนี้มีอุปกรณ์ครบครัน รองรับการผลิตทั้ง
แบบเขย่ามือที่ได้ไบโอดีเซลครั้งละไม่กี่ลิตร และแบบที่ใช้
เครื่องจักรเข้ามาช่วยซึ่งมีสามารถผลิตไบโอดีเซลได้คราวละ 
20 ลิตร 

กนกพร ศริมิาลา ครผููด้แูลโครงการไบโอดเีซล พานกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 อกี 3 คน คอื ด.ญ.พาณภิคั ศรมีาตย ์
(น้องบิว) ด.ญ.อริสรา แพงสร้อย (น้องพีเจ้นท์) และ 
ด.ญ.อชิรญาณ์ อุทัยยศ (น้องฟร้อง) มาสาธิตขึ้นตอนการ
ผลิตไบโอดีเซลเขย่ามือ 
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แปลงรา่งเปน็ไบโอดเีซล...งา่ยแคเ่ขยา่

น้องบิวและน้องพีเจ้นท์ช่วยกันกรอกน้ำมันทอดซ้ำที่ผสมสารเคมีลงขวด   
ก่อนลงมือเขย่าให้เกิดปฏิกิริยา 

น้องฟร้องสาธิตการแยกกลีเซอรีน 
ออกจากน้ำมันไบโอดีเซล 
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เพือ่อบอาหารโดยไมต่อ้งใชพ้ลงังานไฟฟา้ และ “แผงโซลารเ์ซลล”์ 
ที่ป้อนไฟฟ้าแสงสว่างตามทางเดิน 

เพราะโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเลือกเดินบนเส้นทาง
ที่เป็นมิตรกับโลกอย่างต่อเนื่องยาวนานและจริงจังกับ  
ทุกโครงการ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะได้รับรางวัลโรงเรียน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ปี 2550 จากกลุ่มบริษัท
ฮอนด้า (ประเทศไทย) และรางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2551 
จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

ต้องยอมรับว่า หนึ่งในแรงผลักสำคัญที่ทำให้เด็กๆ ได้
ร่วมมือทำเพื่อโลกก็คือ ชัยมงคล อรรถพลไพศาล ซึ่งผูกพัน
กับโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูมาตั้งแต่ปี 2540 และเขาจะ
ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ เพราะเริ่มสนใจการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากเศษอาหารขึ้นมาบ้างแล้ว นี่จึงอาจเป็นก้าวต่อไปบน
เส้นทาง “โลกยิ้ม” ของชาวคุ้มหนองคู...นิตยสารพลัง+งาน
ขอเอาใจช่วย 

จริงๆ แล้วเรื่องไบโอดีเซลเป็นหนึ่งในหลักสูตรท้องถิ่น
ของโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ถูกกำหนดไว้สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของโรงเรียน 
แต่เป็นเพราะความสนใจส่วนตัวโดยแท้ที่พาสามสาวตัวน้อย
เข้ามาเรียนรู้การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำตั้งแต่  
เมื่อ 2 ปีที่แล้ว 

พวกเธอพูดเป็นเสียงเดียวกัน “เห็นรุ่นพี่ทำแล้วรู้สึกสนุก
ก็เลยอยากลองบ้าง ซึ่งพอได้ลงมือทำก็รู้สึกสนุกจริงๆ”   
…นี่พิสูจน์ว่า ไบโอดีเซลไม่ยากเกินความสามารถของเด็ก
ประถมอย่างแน่นอน 

 
 
 



วันนี้เรื่องของพลังงาน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมถูกแทรก

อยู่ในการเรียนการสอนทุกระดับชั้นของโรงเรียนเทศบาลคุ้ม
หนองคู ภายใต้หลักสูตรท้องถิ่นที่คุณครูช่วยกันออกแบบ 

โดยเด็กเล็กระดับอนุบาลจะได้เรียนรู้เรื่อง “กินอยู่เป็น” 
ชั้น ป.1 เริ่มเรียนเกี่ยวกับสุขอนามัยของตนเอง ป.2 เรียน
เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ป.3 เรียนการทำปุ๋ยหมัก ป.4 
สรา้งความตระหนกัเรือ่งปญัหาขยะและการจดัการทีเ่หมาะสม 
ป.5 ลงมือทำแปลงเกษตรปลูกผักเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย 
และสุดท้ายชั้น ป.6 เรื่องพลังงานทดแทนจากน้ำมันทอดซ้ำ
นั่นเอง 

นอกจากโครงการทั้งหมดที่ว่ามา ภายในโรงเรียนยังมี 
“จักรยานสีข้าว” ที่ใช้แรงปั่นจักรยานในการสีข้าวและแยก
แกลบออกจากเมล็ดข้าวสาร “เครื่องอบพลังแสงอาทิตย์” 

กนกพร ศิริมาลา  

คุณครูผู้ดูแลโครงการไบโอดีเซล 

ชัยมงคล อรรถพลไพศาล  

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 

รถตู้ของโรงเรียน

ไม่ได้เข้าปั๊มน้ำมัน

มา5ปแีล้ว

แค่ออกแรงปั่นข้าวเปลือก 
ก็กลายเป็นข้าวสาร ปั่นจักรยานสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนแท็งก ์

กา้วนีแ้ละกา้วตอ่ไป



 ไบโอดีเซล 
จาก กนกระทะ 

  ขณะที่การใชน้ำมันทอดอาหารจากกนครัวซ้ำกันหลายครั้ง เปนอันตราย       
ตอสุขภาพ แตจะทําอยางไร...เททิ้งก็เสียดาย...ขายก็ไมมีใครซื้อ 
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“ไบโอดีเซล” จึงกลายเปนพระเอก   
ขี่มาขาว เมื่อพบวาน้ำมันดําปจากกน
กระทะเหลานั้น นํามาผลิตน้ำมันเพื่อ
เติมรถยนตได...ถูกและสะอาดกวาน้ำมัน
ดีเซลอีกดวย 

เมื่อเปนเชนนี้...เสนทางสายสุขภาพ
จึงเชื่อมตอกับเสนทางสายพลังงาน
สะอาดไดอยางลงตัว 

กลุมอาหารทีม่สีารประกอบโพลารในนำ้มนัตกมาตรฐาน 
5 อันดับแรกคือ 1.ลูกชิ้นทอด 2.ไกทอด 3.ปลาทอด 
4.นักเก็ต และ 5.หมูทอด 

ไมเพยีงแตอาจารยวทิยาจะเปดเผยถงึผลสาํรวจอาหาร
ทอดยอดอันตราย แตยังฝากขอสังเกตงายๆ ใหผูบริโภคมี
ความรูติดตัวดวยวา “น้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพ จะมี
ลักษณะหนืดขนผิดปกติ มีสีดํา เกิดฟองมาก มีกลิ่นเหม็น
ไหม เกิดควันมากขณะทอด” 

เมือ่เปนเชนนี ้กระทรวงสาธารณสขุจงึกาํหนดให
นำ้มนัทอดซ้ำที่จะนํามาใชประกอบอาหารได ตองมีคา
สารประกอบโพลารไมเกิน 25 เปอรเซ็นต (หรือโดน
ความรอน 2 ครั้ง) หากฝาฝนถือวามีความผิดฐาน    
จําหนายอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรับไมเกิน 
50,000 บาท  

 
ชุบชีวิตใหมใหน้ำมันจากกนครัว 
แลวจะทาํอยางไรกบันำ้มนัทอดซำ้ทีส่ดีาํคลำ้ เหนยีวขน

อยูที่กนกระทะ? 
...เททิง้ลงทอระบายนำ้แบบทีเ่คยทาํ นานวนัเขาทอกต็นั 

มากๆ เขาก็หมักหมมอยูตามคู คลอง ทําลายสิ่งแวดลอม
ดวยน้ำมือแมครัวพอครัวโดยแท 

น้ำมันทอดซ้ำ...ไมดีตรงไหน? 
ขณะทีค่นไทยกาํลงัเพลดิเพลนิกบัการกนิอาหารจาํพวก

ของทอดทัง้หลาย ทัง้ลกูชิน้ทอด ไกทอด หมทูอด ปลาทอด 
มันฝรั่งทอด กลวยทอด และปาทองโก ฯลฯ 

แตการเตือนภัยที่ดังขึ้นจากคนกลุมเล็กๆ ในชวงป 
2550 เพื่อบอกวา “การกินอาหารที่ใชน้ำมันทอดซ้ำ 
เสี่ยงตอโรคมะเร็ง” ก็ทําใหนักชิมถึงขั้นชะงักงันกับ
สารพัดของทอดยอดนิยม 

นับจากนั้นเปนตนมา ปฏิบัติการกัดไมปลอยของ
โครงการ “ปฏิวัตนิ้ำมันทอดซ้ำ” ซึ่งไดรับการสนับสนุน
จากแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) ก็
ระดมปลอยขอมูล “ความรูใหม” สําหรับคนไทยออกมา
อยางไมหยุดยั้ง อาทิ 

...คนไทยบริโภคน้ำมันพืชปละกวา 8 แสนตัน...ใช
น้ำมันทอดซ้ำจํานวนมาก...น้ำมันที่ผานการทอดซ้ำ
หลายๆ ครั้ง จะมีคุณสมบัติเสื่อมลง ทั้งสี กลิ่น รสชาติ 
...ที่สําคัญจะกอใหเกิด “สารประกอบโพลาร” ที่สามารถ
สะสมในรางกาย...ซึ่งเปนสารกอโรคความดันโลหิตสูง 
หลอดเลือด หัวใจ และมะเร็ง...เทียบเทากับความเสี่ยง
จากการสูบบุหรี่ หรือดื่มเหลา 

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ ผูจัดการแผนงานคุมครอง  
ผูบริโภคดานสุขภาพ ซึ่งเปนผูหนึ่งที่รณรงคเรื่องนี้อยาง
เอาจริงเอาจัง ระบุถึงผลการเก็บตัวอยางสารประกอบ   
โพลารในน้ำมันทอดอาหารในเขต กรุงเทพมหานคร   
โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ระหวางเดือนตุลาคม 2550-พฤษภาคม 2551 พบวา... 
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แตถาสะสมไววันละเล็กละนอย แลวเอามาขายได
สตางคละ...เขาทีดีไหม? 

และแลวการหาหนทางเพื่อชุบชีวิตใหมใหน้ำมันทอด
ซ้ำก็บรรจบเขากับเสนทางสายพลังงานทางเลือก เมื่อ   
นกัวชิาการดานพลงังานลวนบอกเปนเสยีงเดยีวกนัวา...  
ในตางประเทศตื่นตัวเรื่องน้ำมันทอดซ้ำมานานแลว และ
ดําเนินการตัดวงจรน้ำมันทอดซ้ำดวยการนําไปผลิตเปน
น้ำมันไบโอดีเซล เพื่อใชแทนน้ำมันดีเซล 

ความคิดดังกลาว อาจเปนเรื่องใหมสําหรับสังคมไทย
เมื่อหลายปกอน แตเมื่อสถานการณน้ำมันราคาแพงโหม
กระหน่ำ กลายเปนกระแสผลักดันใหหันหนาเขาหา 
“น้ำมันทางเลือก” 

จังหวะนั้นเอง น้ำมันไบโอดีเซลก็ถูกปลุกใหตื่น น้ำมัน
จากพืช โดยเฉพาะน้ำมันปาลม หรือน้ำมันมะพราว ถูก
นักประดิษฐทั้งชาวบานและนักวิชาการ นํามาคิดคนและ
ทดลองสารพัดสูตร 

แนนอนวาน้ำมันทอดซ้ำจากกนกระทะก็คอยๆ 
แทรกซึมเขามายืนเปนวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่นํามาผลิตน้ำมัน
ไบโอดีเซล 

จนเมือ่ผานการทดลองทีไ่ดผลตรงกนัวา นำ้มนัทอดซำ้
ก็นํามาผลิตเปนน้ำมันไบโอดีเซลได จนกลายเปนสารพัด
สูตรจากสารพัดผูรู 

...น้ำมันกนกระทะ ทั้งจากครัวเรือน หรืออุตสาหกรรม
อาหาร ก็ถึงเวลา “นั่งแทน” เปนสินคามีราคา บางแหงมี
รถมารับซื้อถึงประตูบาน ความตองการน้ำมันจากกนครัว
พุงสูงขึ้นจนดันราคารับซื้อใหสูงตามไปดวย 

รศ.ดร.แกว กังสดาลอําไพ หัวหนาฝายพิษวิทยาทาง
อาหารและโภชนาการ สถาบันวิจัยโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา 

“การหันมาสนใจเรื่องพลังงานทางเลือก สงผลดีตอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชน้ำมันทอดซ้ำเปนเวลา
นานได เพราะพอคาแมคา หรืออุตสาหกรรมอาหาร 
สามารถขายน้ำมันทอดซ้ำ เพื่อนําไปผลิตไบโอดีเซลได 
คาดวามนี้ำมันทอดซ้ำที่นําไปผลิตไบโอดีเซลไดไมต่ำกวา 
100 ลานลิตรตอป” 

และนั่นคือหนทางสดใสของการชุบชีวิตใหมใหน้ำมัน
จากกนกระทะ... 

 
แปลงรางเปนไบโอดีเซล 
ถึงนาทีนี้คนไทยคงคุนกับคําวา “ไบโอดีเซล” กันหมด

แลว บางคนคุนเคยในฐานะผูใชงาน บางคนสนิทสนมกวา
นั้น ถึงขั้นไดทดลองลงมือผลิตดวยตนเอง แตก็ยังมีอีก
จํานวนไมนอยที่แคไดยินผานๆ จนคุนหู โดยไมรูจริงๆ วา
มันคืออะไร มาจากไหน และนาสนใจอยางไร 

ไบโอดเีซล (Biodiesel) คอืเชือ้เพลงิเหลวทีผ่ลติจาก
น้ำมันพืชหรือไขมันสัตว ซึ่งมีคุณสมบัติการเผาไหม
ใกลเคียงกับน้ำมันดีเซลที่ไดจากปโตรเลียม จึงถือเปน
แหลงพลังงานทางเลือกที่สามารถทดแทนการใช
น้ำมันดีเซลไดเปนอยางดี 

ในปจจุบัน วัตถุดิบตนทางของการผลิตไบโอดีเซลนั้น
มใีหเลอืกหลากหลาย ตัง้แตพชืนำ้มนัจาํพวก ปาลม สบูดาํ 
มะพราว ทานตะวัน ถั่วเหลือง ไปจนถึงน้ำมันพืชหรือ
น้ำมันสัตวที่ผานสังเวียนการทอดบนกระทะรอนๆ มาแลว 

สาํหรบัการผลติไบโอดเีซลในระดบัครวัเรอืนหรอืชมุชน
เล็กๆ น้ำมันทอดซ้ำเปนวัตถุดิบตนทางที่มีภาษีดีกวา 
เพราะทุกบานที่ประกอบอาหารยอมมนี้ำมันใชแลวเปน
ของเหลือทิ้งจากกนครัว ยิ่งถามีรานจําหนายอาหาร
ประเภททอดอยูในชุมชนดวยแลว ยิ่งถือเปนขุมทรัพยของ

(ซาย) ดนสบูดำ 
(ลาง) เมล็ดสบูดำนำมาทำ 
น้ำมันไบโอดีเซล 

(ขวา) ดนปาลมน้ำมัน 
(บน) เมล็ดปาลมน้ำมัน 

นำมาทำน้ำมันไบโอดีเซล 
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ไบโอดีเซลเลยทีเดียว 
ประเด็นสําคัญก็คือ การเปลี่ยนโฉมน้ำมันที่ใชซ้ำจน

ดําปเปนไบโอดีเซล ไมเพียงลดความเสี่ยงทางสุขภาพของ
ผูบริโภค แตยังตอยอดใชประโยชนน้ำมันที่เหลือจากการ
ทอดอยางคุมคา (คุมกวาเอาไปทอดซ้ำไมรูกี่เทา เพราะ
ไมเพิม่รายจายทางสขุภาพในระยะยาว) และชวยใหตนทนุ
การผลติไบโอดเีซลมรีาคาถกูกวาการเลอืกใชนำ้มนัมอืหนึง่ 
ที่ไดจากพืชน้ำมัน...ผลบวกลูกโซถึงสามขอเชียวนะเนี่ย 

แตเพราะผานการประกอบอาหารมาแลว น้ำมันทอด
ซ้ำจึงมักมีน้ำ เศษอาหาร เครื่องปรุงตางๆ ปะปนอยู หาก
จะนํามาผลิตไบโอดีเซลก็ตองผานกระบวนการกรองเปน
ดานแรก ตามดวยการตมเพื่อไลน้ำและความชื้นออกจาก
น้ำมัน 

นอกจากลักษณะกายภาพที่แตกตางจากเดิม เชน 
ความหนืดที่มากขึ้น สีที่ดําหรือเขมขึ้นเนื่องจากการไหม
ของโปรตีน คารโบไฮเดรต และคารบอนในน้ำมันพืช 
ลกัษณะทางเคมทีี่ไมสามารถสงัเกตไดดวยตากเ็ปลีย่นแปลง
ไปดวยเชนกนั โดยเฉพาะอยางยิง่การเพิม่ขึน้ของกรดไขมนั
อสิระ ซึง่จะทาํใหเกดิสบูในระหวางการผลติไบโอดเีซล...  
การปรบัสภาพนำ้มนัทอดซำ้ กอนเขาสูขัน้ตอนตอไปจงึเปน
สิ่งที่ขาดไมได 

หัวใจของการแปลงรางเปนไบโอดีเซลคือ การตัดแบง
โมเลกุลของน้ำมันจากพืชหรือสัตวใหมีขนาดเล็กลงและมี
คุณสมบัติ ใกลเคียงกับน้ำมันดีเซล ดวยปฏิกิริยาเคมีชื่อ 
“ทรานเอสเทอรริฟเคชั่น” (Transesterification) ซึ่งจะ
เกดิขึน้เมือ่ผสมนำ้มนัทอดซำ้เขากบัเมธานอลหรอืเอธานอล 
โดยใชดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา 

เมื่อเสร็จสิ้นปฏิกิริยาทรานเอสเทอรริฟเคชั่น ตอง
ปลอยทิ้งไวอีกประมาณ 1 คืน จึงจะไดผลลัพธเปน
ของเหลวสีเหลืองใส ซึ่งก็คือเอสเตอรของกรดไขมัน หรือ 
“ไบโอดีเซล” นั่นเอง โดยมีกลีเซอรีนสนี้ำตาลเหนียวจม
อยูดานลาง 

หลงัจากแยกกลเีซอรนีออกไป ตองเตมินำ้สะอาดลงใน
ไบโอดเีซลและถายนำ้ออกอกี 2-3 ครัง้ เพือ่ลางแอลกอฮอล 

ทั้งยังควรตมเพื่อไลความชื้นและกรองแยกสิ่งตกคางอื่นๆ 
อีกครั้ง จึงจะไดไบโอดีเซลที่พรอมใชงาน ซึ่งอาจนําไป
ผสมกบันำ้มนัดเีซลในสดัสวนตางๆ เชน ไบโอดเีซลรอยละ 
5, 10, 20 ฯลฯ  หรือจะใชไบโอดีเซลทั้งรอยเปอรเซ็นต 
ที่เรียกวา “B100” ก็ไดเชนกัน 

 
จากหองทดลองถึงชุมชน 
หากไลเรียงหนวยงานที่สนใจและลงมือศึกษาวิจัย

อยางเอาจริงเอาจังตั้งแตหลักไมลแรกๆ ของไบโอดีเซล 
ในประเทศไทย หนึ่งในนั้นยอมปรากฏชื่อของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมอยูดวย 

ผศ.ดร.อนุชา พรมวังขวา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพฒันาพลงังาน (สวพ.)* มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปดเผยวา 
เริ่มทําการศึกษาและทดลองผลิตไบโอดีเซลในระดับหอง
ปฏิบัติการในชวงป 2544-2545  “ตอนนั้นยังไมมีใคร
สนใจไบโอดีเซลเลย เพราะน้ำมันดีเซลยังราคาถูก” 

จากนั้นสถานจัดการและอนุรักษพลังงานก็ทําการ
สํารวจขอมูลเกี่ยวกับน้ำมันพืชใชแลวทั่วประเทศ ทั้งในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ ราคา รวมถึงวงจรการซื้อขายน้ำมัน
ทอดซ้ำ จากกลุมผูใชน้ำมันพืชในระดับครัวเรือน พอคา
แมคาของทอดในตลาด สถานประกอบการอาหาร และ
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประเมินศักยภาพการผลิต
น้ำมันไบโอดีเซลของประเทศไทย 

...ผลปรากฏวา บานเรามนี้ำมันเหลือใชมากถึงปละ 
74.5 ลานลิตร! 

*สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Energy Research and Development Institute, Chiang Mai University) เปน
องคกรในกํากับมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ดําเนินงานสนับสนุนการวิจัยและงานบริการวิชาการ กอตั้งขึ้นเมื่อ 6 มีนาคม 2550 เพื่อทํา
หนาที่เปนศูนยรวมนวัตกรรมสมัยใหมทางดานพลังงาน โดยรวมหนวยงานเดิม 2 แหงคือ สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน กับสถาน
เทคโนโลยีกาซชีวภาพ เขามาไวดวยกัน 
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เมื่อพอจะเห็นทางสดใสของไบโอดีเซล กลุมนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมตางเรงเดินหนา จนในที่สุดก็
สําเร็จออกมาเปนเครื่องตนแบบผลิตไบโอดีเซลขนาด 
150 ลิตร โดยไบโอดีเซลที่ผลิตไดในชวงแรกถูกนําไป
ผสมเปน B20 (น้ำมันดีเซลที่มีสวนผสมของไบโอดีเซล
รอยละ 20) 

“ทดลองใชกับรถ 50 คันที่วิ่งใน มช. นาน 3 เดือน 
...ก็ไมมีปญหาอะไร” ผศ.ดร.อนุชากลาว 

สถานจัดการและอนุรักษพลังงานจึงรุกตอดวยการจัด
อบรมการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใชแลวใหกับตัวแทน
จากชุมชน จากสวนราชการ และจากภาคเอกชนที่สนใจ 

เพราะคาดหวังถึงการผลิตไบโอดีเซลเพื่อใชงานใน
ระดับชุมชนรากหญาอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม งานนี้
จึงแจกเอกสารและอธิบายโดยละเอียดในทุกขั้นตอน  
แถมทายดวยการฝกปฏิบัติจริง...รับรองวาจบคอรสแลว
สามารถลงมือผลิตไบโอดีเซลไดแนนอน 

นบัจากชวงปลายป 2548 ถงึปจจบุนั มผีูผานการอบรม
ผลิตไบโอดีเซลไปแลวมากกวาหนึ่งพันคน หลายคนนําสิ่ง
ที่เรียนรูไปขยายผลตอ บางลงมือผลิตใชเอง บางผลิตขาย
ในเชิงพาณิชย และยังมีชุมชนอีกไมนอยที่หันมาแปลงราง
ไบโอดีเซลกันอยางเปนล่ำเปนสัน 

...ถอืวาเปนการกระจายองคความรูจากรัว้มหาวทิยาลยั
สูชุมชนที่ประสบผลสําเร็จดีเยี่ยมตามเปาหมายที่ตั้งไว 

ผศ.ดร.อนุชา พรมวังขวา นักวิชาการที่หันมาสนใจ  
ไบโอดีเซลเพราะเห็นแมคาในตลาดทอดอาหารดวยน้ำมัน
ดําๆ เลาวา “หลังผานการอบรม หนึ่งในชุมชนที่ดูทาทาง
จะไปไดดีก็คือชุมชนหนองแกว” 

ผศ.ดร.อนุชา พรมวังขวา 
“บอกหมดไมมีกั๊ก แจกแบบไปใหสรางเองดวย” 

ชมุชนแหงนีร้วมตวักนัจดัตัง้เปนกลุมไบโอดเีซลแมบาน
ตําบลหนองแกว และทํางานรวมกับทางมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม โดยชมุชนเปนผูจดัหางบประมาณมาสนบัสนนุ 
การลงทุน ขณะที่นักวิชาการจาก มช. รับหนาที่พี่เลี้ยง
คอยดูแลใหคําแนะนําอยางใกลชิด 

และสวนประกอบที่จะขาดเสียไมได ก็คือ...วัตถุดิบ
ตนทางที่สงตรงมาจากกระทะทอดแคบหมู! 

เครื่องตนแบบผลิตน้ำมัน 
ไบโอดีเซล ขนาด 150 ลิตร 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

14 พฤศจิกายน 2552 - มกราคม 2553 



ตามติดชิดขอบกระทะ 
การผลิตไบโอดีเซลของชุมชนหนองแกว ในเขตอําเภอ

หางดง จังหวัดเชียงใหม จุดประกายขึ้นจากความตองการ
นําน้ำมันทอดแคบหมูและน้ำมันใชแลวจากครัวเรือน มา 
สรางประโยชนตอ 

ประสิทธิ์ ไตรแกว รองนายก อบต.หนองแกว บอก
กลาวถึงที่มาของกลุมไบโอดีเซลแมบานตําบลหนองแกว
วา “ตําบลหนองแกวมี 9 หมูบาน แตละหมูบานตองสง 
ตัวแทนแมบานมารวมประชุม หมูบานละ 2 คน ที่พุงเปา
ไปยงักลุมแมบานกเ็พราะเปนผูควบคมุนำ้มนัใชแลวตวัจรงิ
ของทุกบาน จึงไดรับการวางตัวใหเขามาเปนผูบริหาร
โครงการนี้” 

ภายในอาคารซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการ นอกจากปป 
น้ำมันที่วางเรียงรายบนพื้น ยังมีเครื่องผลิตไบโอดีเซล
พรอมใชงานตั้งโดดเดนอยูอีก 2 เครื่อง ทั้งคูสั่งมาจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนตนตํารับถายทอดเคล็ดวิชา
มาสูชาวหนองแกว แตละเครื่องสามารถผลิตไบโอดีเซลได
คราวละ 150 ลิตร และเริ่มเดินเครื่องใชงานจริงครั้งแรก
เมื่อ 2 มีนาคม 2549 

“ไดงบประมาณเริ่มตนจากกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นจํานวน 3 แสนบาท ในชวงสองปแรกของการ
ผลิต เรารับซื้อน้ำมันเกาในราคาคงที่ที่ปบละ 150 บาท 
ปบนึงก็ 18 ลิตร แตตอนหลังปรับขึ้นลงตามราคาตลาด 
อยางชวงนี้ก็รับซื้อลิตรละ 10 บาท แกลลอนละ 50 บาท 
หรอืปบละ 200 บาท แตชาวบานบางคนกเ็อามาใหฟรีๆ ” 
ประสิทธิ์กลาว 

เพราะมี 2 หมูบานในชุมชนหนองแกวที่ทอดแคบหมู
เปนอาชพี ไบโอดเีซลของทีน่ีจ่งึมาจากทัง้นำ้มนัในครวัเรอืน
และน้ำมันจากกระทะทอดแคบหมู 

“หลักๆ เปนน้ำมันจากชาวบานทั่วไป เพราะบานที่
ทอดแคบหมูมักจะขายใหคนที่รับซื้อในราคาสูง แตบาง
ครั้งที่ อบต. ขาดน้ำมัน เราก็ไปขอแบงปนมาไดบาง และ
ถาบานไหนมนี้ำมันเกาเยอะ โทรมาเรียกใหไปรับถึงบาน
ไดเลย” รองนายก อบต.หนองแกว กลาวอยางอารมณดี 

แมกําลังผลิตสูงสุดจะอยูที่ 300 ลิตร แตโดยปกติ 
อบต.หนองแกว จะสลับการใชงานเครื่องผลิตไบโอดีเซล 

ขั้นตอนการทำแคบหมู 

“ผลิตไบโอดีเซลเปนงานอดิเรก  
 ทําใชกันภายในตําบล และใช 
 วัตถุดิบในตําบลเปนหลัก” 

ประสิทธิ์ ไตรแกว 
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ไบโอดีเซลกลางกรุง 
ใชวาน้ำมันไบโอดีเซลจะเหมาะสําหรับเครื่องยนตที่ใช

ในการเกษตร หรอืรถยนตทีแ่ลนอยูเฉพาะพืน้ที ่“บานนอก” 
เทานั้น 

ไพบลูย เหลาลดา วยั 52 ป เจาหนาทีร่กัษาความสะอาด 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เปนผูหนึ่งที่สนใจและ
ลงมือผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อใชกับรถยนตของตนเอง
หลายปมาแลว 

และบอนำ้มนัของลงุไพบลูยกอ็ยูในรัว้เดยีวกบัสาํนกังาน
เขตภาษีเจริญนั่นเอง “ผมเริ่มทําน้ำมันไบโอดีเซลอยูใน
เพิงเล็กๆ มุมหนึ่งของสํานักงานเขตนี่แหละ ตอนนั้นเปน
เตนทผาใบ ตั้งใจวาน้ำมันที่ไดจะเอาไปใชกับรถยนตของ
ตัวเอง” 

แมลุงไพบูลยจะสนใจเรื่องไบโอดีเซลมาตั้งแตป 2536 
แตก็ยังไมกลาลงมือทํา เพราะคิดวาตัวเองยังขาดความรู
ดานเคมี จึงไดแตสะสมความรู โดยเฉพาะการหาขอมูล
จากวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 

จนเมื่อไดฟงการบรรยายของ ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ 
อาจารยบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ความกลวักแ็ปรเปลีย่นเปนความกลา ราวกบัวา
น้ำถูกเติมใหเต็มแกว 

ป 2546 รานปาทองโกเจาประจาํ ตัง้อยูหลงัสาํนกังาน
เขตภาษเีจรญิ คอืผูบรจิาคนำ้มนัทอดปาทองโกใหลงุไพบลูย
ได “ลองวิชา” อยางเอาจริงเอาจังและตอเนื่อง 

ขณะที่อุปกรณที่ใชผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ลวนไดมา
จากขาวของเหลือใชที่เก็บมาไดจากถังขยะ อาทิ ที่ชอน

“ขายน้ำมันจากการ 
 ทอดแคบหมูใหคน 
 ที่มารับซื้อ บางครั้ง  
 อบต. ก็มาขอซื้อ” 

โดยเดนิเครือ่งเฉลีย่สปัดาหละครัง้ ไดผลลพัธเปนไบโอดเีซล
ชมุชนจาํนวน 150 ลติร อาจมากหรอืนอยกวานีน้ดิหนอย 
ขึ้นอยูกับปริมาณน้ำมันเกาที่รวบรวมได 

ไบโอดีเซลที่ผลิตไดจะขายตอใหกับสมาชิกภายใน
โครงการเปนหลัก แตละคนมักจะแวะเวียนมาเติมน้ำมัน 
ที่นี่อยูเสมอ เพราะราคาถูกกวาที่ปมประมาณลิตรละ 5 
บาท จึงตองกําหนดโควตาคนละไมเกิน 10 ลิตร เพื่อให
แบงปนกันใชขุมพลังราคาถูกจากชุมชนไดทั่วถึง 

ความสาํเรจ็ในการผลติไบโอดเีซลของชมุชนหนองแกว 
ทําใหที่นี่กลายเปนแหลงเรียนรูดูงานของผูที่สนใจจากทุก
สารทิศ และนาจะติดอันดับตนๆ ของชุมชนไบโอดีเซลที่
กาวขึ้นมาเปนตัวอยางระดับประเทศ 

เพราะนิตยสารพลัง+งานแวะไปเยี่ยมชุมชนหนองแกว
ในชวงที่เพิ่งผานพนการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
ตาํบลมาหมาดๆ และเพือ่ปองกนัการทาํผดิพระราชบญัญติั
การเลอืกตัง้ อบต. จงึไมสามารถเดนิเครือ่งผลติไบโอดเีซล
ชุมชนหรือขายน้ำมันไบโอดีเซลใหชาวบานไดตามปกติ... 
ทําใหพลาดชมบรรยากาศความคึกคักของโครงการไบโอ
ดีเซลชุมชนหนองแกวไปอยางนาเสียดาย 

สุชาติ ทิพยดวงตา 
หนึ่งในมือทอดแคบหมูแหงชุมชนหนองแกว 
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ลกูนำ้ ใชสาํหรบักรองนำ้มนั...ขวดพลาสตกิตดัปาก ใชแทน
กรวย...หมอตมกวยเตีย๋วหรอืเครือ่งซกัผาเกา ใชกวนนำ้มนั
คูกับไมพาย สวนโซดาไฟ และเมทานอล ตองลงทุนซื้อ 

ลุงไพบูลยบอกวา “ลงมือทําครั้งแรกก็ประสบความ
สําเร็จเลย ใชเติมรถยนตของตัวเองได แตเมื่อทําตอๆ ไป 
ก็ไดน้ำมันที่มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะเราลองใชเอง 
เมื่อรูวามีปญหาใดเกิดขึ้น ก็คอยๆ แกไขตามไปเรื่อยๆ” 

น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตไดในชวงแรก มีเพียงเจาของ
ผลงานคนเดียวเทานั้นที่กลานําไปเติมรถยนตของตนเอง
แบบ 100 เปอรเซ็นต หรือ B100 อีกดวย 

ชวงแรกก็ตองลางไสกรองบอย แตยิ่งนานวันก็ไมตอง
ทําเชนนั้น เพราะน้ำมันที่ผลิตไดสะอาดขึ้นกวาเดิม การ
เผาไหมจึงสมบูรณยิ่งขึ้นตามไปดวย 

 
รถหอม...กลิ่นไขเจียว 
เมื่อลุงไพบูลยมีผลงานเห็นไดชัดจากรถยนตกระบะ

นสิสนั รุนบิก๊เอม็ ทีแ่ลนไป-กลบั ระหวางบานและทีท่าํงาน 
ยังคงรับใชอยางซื่อสัตย จนเมื่อราคาน้ำมันแพงกระฉูด 
ปมนำ้มนัไบโอดเีซลแหงนีก้เ็นือ้หอม เพือ่นรวมงานบางราย
มารวมใชบริการ 

จากเดมิทีไ่ดรบับรจิาคนำ้มนัทอดซำ้จากรานปาทองโก 
ก็เริ่มสยายปกไปถึงภัตตาคารที่อยูในเสนทางรถเก็บขยะ
วิ่งผาน และเปลี่ยนเปนการขอซื้อน้ำมันทอดซ้ำในราคา
มิตรภาพ โดยใชเงินสวนตัว 

ซึ่งผลการใชงานก็ใหคําตอบวา ไมวาจะเปนน้ำมันจาก
รานปาทองโก รานขายเปดพะโล หรอืนำ้มนัหม ูลวนใชไดดี
เหมือนกัน 

ปจจุบันลุงไพบูลยจะลงมือผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อ 
ใชเตมิรถยนตของตนเอง 2-3 สปัดาห/ครัง้ เฉลีย่เดอืนละ 
100 ลิตร ซึ่งผลการทดสอบอัตราการกินน้ำมันก็พบวา 
น้ำมันดีเซลวิ่งได 16-17 กม./ลิตร ไบโอดีเซลวิ่งได 13-
14 กม./ลิตร 

กวา 5 ปแลวที่รถกระบะของลุงไพบูลยไมเคยเขาปม
น้ำมัน ขับไปที่ไหน คนที่ไดกลิ่นจากทอไอเสียก็จะบอกวา 
“มาแลว รถไขเจียว” เพราะกลิ่นจะคลายกับเวลาเจียวไข 

และเพิงเล็กๆ  มุมหนึ่งของสํานักงานเขตภาษีเจริญ ก็
สรางชื่อเสียงใหกับสํานักงานเขตแหงนี้ จนกลายเปนศูนย
ศึกษาทดลองเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เขต
ภาษีเจริญ ที่มีปาย “ซุมไบโอดีเซล” แขวนไวใหเห็น ถึงขั้น
ควารางวลัโครงการดเีดนระดบัเขตมาครอง ขณะทีล่งุไพบลูย

ไพบูลย เหลาลดา 

ก็ไดรับเชิญไปบรรยายตามที่ตางๆ 
แมความคึกคักที่วัดจากจํานวนผูแวะเวียนมาดูงาน ณ 

ซุมไบโอดีเซล จะลดนอยลงเมื่อเทียบกับชวงน้ำมันแพงใน
ป 2550 แตลุงไพบูลยยังคงรับซื้อน้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิต
น้ำมันไบโอดีเซลใชเองอยางสม่ำเสมอ เชนเดียวกับการใช
ชีวิตประจําวันที่หิ้วตระกรา เอาขาวใสปนโตมากินนาน
กวา 20 ป ทั้งยังผลิตน้ำหมักชีวภาพไวใชรดตนไมที่อยูใน
ความดูแลอีกดวย 

“ผมคิดวาถาคนไมสนใจเรื่องสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพ
จริงๆ ก็คงไมสนใจที่จะลงมือทําอยางจริงจังหรอก เพราะ
ถาคิดแตมูลคาที่เปนตัวเงินอยางเดียวมันก็ไมจูงใจ แต
จริงๆ แลวมูลคาที่ไดมากกวาเรื่องเงินเยอะ แคเรื่องสิ่ง
แวดลอมกับสุขภาพก็เกินพอแลว” ลุงไพบูลยสรุปเชนนั้น 

ทกุวนันี ้ทัง้ชมุชนหนองแกวและลงุไพบลูย เหลาลดา 
ยังคงเดินหนาผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกนกระทะดวย  
วธิกีารงายๆ และไดประโยชนหลายตอ ทัง้กาํจดันำ้มนั
ทอดซำ้ทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ แถมยงัไดนำ้มนัสะอาด
และราคาถกูมาใชกบัเครือ่งยนตกลไกทีเ่คยพึง่พาแต
น้ำมันดีเซล...เมื่อเห็นตัวอยางดีๆ แบบนี้ หากใคร    
มีวัตถุดิบอยูใกลมือ พลัง+งาน ขอเชียรเต็มที่ให      
ลอกเลียนแบบไดเลย 
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“ทีนี้พอมาจับเรื่องพืชพลังงานปุบ     
 โอโห...เราเห็นเลยวามันเปนโอกาส  
 ใหเราเปลี่ยนแปลงสังคมแบบนิ่มๆ  
 เนียนๆ ได” 

นอ.ดร.สมัย ใจอินทร  
“เปลี่ยนสังคมไดดวย...ไบโอดีเซล” 
18 พฤศจิกายน 2552 - มกราคม 2553 

หองรับแขก เรื่องและภาพ : อวยพร แตชูตระกูล และ ฐิตินันท ศรีสถิต 



แมจะสวมเครื่องแบบนายทหารเรือ ในสังกัดกองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนา   
การชาง กรมอูทหารเรือ โดยนั่งเกาอี้ผูอํานวยการ ประจําการอยูที่ปอมพระจุลฯ 
จ.สมุทรปราการ 

แตภารกิจของลูกประดูชาวดอยจาก อ.สันกําแพง 
จ.เชยีงใหม นายนีก้ลบัไมจาํกดัอยูแคนานนำ้ของกองทพั
เรอื นั่นเปนเพราะรูดีวาตองตอบแทนเงินภาษีของชาว
บานที่ไดรับทุนไปเรียนตอ ที่ประเทศอังกฤษถึง 9 ป จน
ควาปริญญาเอกและกลับมารับราชการที่กองทัพเรือ 

“มีความรูก็ตองนํามาชวยชาวบานใหได” คือ
ความมุงมั่นและตั้งใจ พื้นฐานความรูทางดานวิศวะ    
จึงถูกนํามาตอยอดเพื่อคนควา และทดลองในเรื่องพืช
น้ำมัน จนเชื่อมั่นวา...ไบโอดีเซลจะเปลี่ยนสังคมไทยได 

กวาชั่วโมงที่ไดสนทนากับนายทหารเรือที่สอดแทรก
ดวยเกร็ดนารูทางประวัติศาสตรของชาติไทยไดอยาง 
นาทึ่ง จนเจาตัวยอมรับดวยเสียงหัวเราะวา “ไมเหมือน
ทหารเรือใชมั๊ย?” 

เหตุใดจึงเปนเชนนั้น ทั้งหมดนี้คือคําตอบ... 
 

พลัง+งาน : อาจารยเปนทหารเรือ แตทําไมมาสนใจ
เรื่องพลังงาน โดยเฉพาะไบโอดีเซล 
นอ.ดร.สมัย : ก็หลังจากเรียนจบแลวก็กลับมาทํางานที่
กองทัพเรือ ทั้งซอมเรือ ตอเรือ ออกแบบตางๆ และงาน
พัฒนาเครื่องจักรกล แตในที่สุดแลวพอทําเรื่องนี้ไป 5-
6 ปก็รูแลววาการพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงจากพืชเปนเรื่อง
สําคัญ เพราะประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม 
ในหลวงทาน ก็เริ่มเรื่องนี้มาตั้งแตป 2528 

ตอนที่อาจารยเริ่มศึกษาเรื่องนี้ในป 2541 ราคา
นำ้มนัยงัถกู แตราคาพชืผลทางการเกษตรกถ็กูดวย ตอน
นัน้รัฐบาลบอกวาไมรูจะทําอยางไรกับมันสําปะหลังและ
ออยทีล่นตลาด กช็วยศกึษาขอมลูของตางประเทศวาเขา
ทาํยงัไงกันบาง แลวก็ดูขอมูลของในประเทศ ก็พบวา
ในหลวงทานทรงริเริ่มไวแลว ทั้งใชน้ำมันปาลมใน
เครื่องยนตดีเซล และใชเอทานอลกับเครื่องยนตเบนซิน 

แลวก็ไดเขาไปรวมเปนกรรมการของกระทรวง
วิทยาศาสตรในสมัย ดร.อาทิตย อุไรรัตน เพราะเราทํา
งานดานเครื่องจักรกลมา มีเครื่องจักรกลอยูแถวนี้เยอะ   
ก็ทดลองกันไป ในที่สุดก็เปนนโยบายรัฐบาล 

พลัง+งาน : แลวทําไมอาจารยถึงเชื่อวาพืชพลังงานจะ
ชวยรองรับสังคมไทยในอนาคตได 
นอ.ดร.สมัย : เพราะถามวาประเทศไทยเราเปน     
ประเทศเกษตรกรรมมัย้ กไ็มใชแลว แตจะเรยีกเปน
อตุสาหกรรม... เรากเ็ปนอตุสาหกรรมทีไ่มใชออง
ออ...อองออ เปนคาํเหนอื แปลวาสมอง ใชแรงงานกัน
เยอะ ถามวาอีก 15 ปขางหนา ซึ่งเปนปที่ผมจะเกษียณ
เนี่ย ประเทศไทยจะกลายเปนสงัคมคนแก ถามวาเวลา
นัน้เราจะเยบ็รองเทาสงออกไหวมัย้ เราจะเยบ็เสือ้ผาไหวมัย้ 
สายตาไมดแีลว เราจะขบัมอเตอรไซดรับจางไหวมั้ย หรือ
เรายังจะนวดแผนโบราณกันไปแบบนี้ มันไมไดแลว 
สังคมไทยตองเปลี่ยน แตถามวาวันนี้เราทําการเกษตร
แบบดักดานมั้ย ไมนะ ไมใชเอาหลังสูฟาหนาสูดินแบบ
เดิมแลว แตถามวาวันนี้เรามีอยางอื่นอีกมั้ย ไมมี 

ดงันัน้จากนีไ้ป กอนทีท่กุคนจะกลายเปนคนแกกนั
หมด เพราะถงึจดุนัน้เราทาํงานหนกัไมไหว เราตองเตรยีม
สงัคม ซึง่เปนเรือ่งใหญ ตองกระตกุความคดิคนวาเราจะอยู
กนัยงัไง แลวพอมาศึกษาพืชทุกตัวพบวาพืชที่มีรายไดดี
ที่สุด แตงานหนัก ตองทําทุกวัน ตองตื่นตั้งแตตี 1 นั่น
คือยางพารา ซึ่งเมื่อมีรายไดดีขึ้น วิถีชีวิตก็จะเปลี่ยน
หมดเลย อาหารที่กินจะดีขึ้น สมองจะดีขึ้น มีโอกาสไดดู
ทีวี อานหนังสือ เรียนหนังสือสูงขึ้น ชีวิตก็จะดีขึ้น การ
แกปญหาความยากจนจะชวยแกปญหาสังคมได 

ทีนี้พอมาจับเรื่องพืชพลังงานปุบ โอโห...เราเห็นเลย
วามนัเปนโอกาสใหเราเปลีย่นแปลงสงัคมแบบนิม่ๆ 
เนยีนๆ ได 

 
พลัง+งาน : นั่นเปนเพราะพืชพลังงานยังคงใชฐาน
เกษตรกรรมเชนเดิม 
นอ.ดร.สมัย : ใช เพราะเปนครั้งแรกที่เราจะเชื่อมโยง
ตลาดพลังงาน ซึ่งปกติ โนน...จะคุยกันที่ตึก 32 ชั้น 
ของ ปตท. แลวก็ไมใชลูกชาวบาน แตเปนพวกผูลาก
มากดี  แถวถนนสุขุมวิททั้งนั้น เราจะเชื่อมโยงตลาดชั้น
นําของประเทศเขากบัเรอืกสวนไรนาของชาวบาน ใครทาํ
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แบบนีไ้ดประเทศเจริญ 
 
พลัง+งาน : ซึ่งอาจารยพุงเปาไปยังพืชพลังงานเพื่อ
ทําไบโอดีเซลเปนหลัก 
นอ.ดร.สมัย : คือ เรามาจากทางดานเทคโนโลยี        
พอศึกษามากๆ เขา ก็พบวาคอขวดอยูที่พืช ถาจะทํา         
ไบโอดีเซลแลวไมมีปาลม ก็ไมรอด สวนเรื่องเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลตางๆ เราพอพัฒนาได มีผูรูอยูในสถาบัน
วิชาการตางๆ มารวมกลุมทํางานวิจัยกัน เพราะเรารูวา 
ไมสามารถซื้อโรงงาน 2,000-3,000 ลานจาก
เยอรมันเขามาตั้งในเมืองไทยแลวมันจะสําเร็จ ทุกคน
คิดอยางนั้น มันเปนกําแพงเชิงเทคโนโลยี เพราะฉะนั้น
เราตองทลายใหได 

เมื่ออานได ทดลองได ถึงวันนี้คนไทยทําไบโอดีเซล
เปนกันหมดแลว ทําเอทานอลเปนกันหมดแลว เหมือน
กับการทําเหลาเถื่อนนั่นแหละ เปนวัฒนธรรมของเรา
อยูแลว 

อีกหนอยสิ่งที่เราจะทําคือ น้ำมันเบนซินชุมชน เอา
เศษมันสําปะหลังที่เหลือ เอาเศษขาวที่เหลือ มาหมักใส
น้ำมัน เมื่อไหรน้ำมันขึ้นไปถึง 40 บาทอีกที เรื่องนี้เกิด
ขึ้นแนๆ  แลวก็ทําไดดวย 

 
พลัง+งาน : อยากใหอาจารยเลายอนถึงชวงที่เริ่มทํา    
ไบโอดีเซลวาอุปสรรคมากนอยแคไหน 
นอ.ดร.สมัย : โอโห...เยอะ จากที่เทคโนโลยีเราก็ไมมี 
วัตถุดิบของเราก็นอย แตวันนี้เราแกไดหมดแลว เรารูวา
จะคัดพันธุยังไง เช็กดีเอ็นเอเลย ปญหามันเยอะก็จริง 
แตมันก็จะมีคนกลุมหนึ่งที่กัดไมปลอย จี้ทุกหนวย ซึ่ง
อาจารยก็เปนกรรมการคนหนึ่งของรัฐบาล ก็อาศัยตรง
จุดนั้นเขาไปชวยเขา ก็คอยๆ แก 

สวนเทคโนโลยกีม็ปีญหา เพราะมนัแพง แตเราก็
โอย...ทําแบบปาลอมเมืองไดมั้ยละ ทําแบบงายๆ กอน    
กล็องทาํกนัด ูลมลกุคลกุคลานกนัไป ถาจาํกนัไดชวง
แรกๆ คุณยุทธชัย จากประจวบคีรีขันธเอาน้ำมันกาด
ผสมน้ำมันมะพราวเลย ใชกับเครื่องยนตดีเซลจังหวะ
เดียวยังไงก็ได เพราะมันงาย เราก็ฮือฮากัน 

ซึ่งสิ่งที่อาจารยคิดก็คือดีที่มีคนสนใจเยอะ จะมีใคร
ทําโกโกดีเซล มะพราวดีเซล ก็ทําไปเลย แตแนะนําให
ไดวาตองลางโนนลางนี่ ตองระวังยังไง แตทางที่ดีกวาก็
คือเปลี่ยนโมเลกุลมันซะเลย เราก็ทดลองกันหลายสูตร 
ในกรมอูฯ นี่แหละ มีคนชวยหลายคน พอสําเร็จก็ฉลอง
กันสนุกสนาน  

 
พลัง+งาน : หลังจากคิดคนสูตรไบโอดีเซลไดสําเร็จ    
เอาไปทําที่ไหนบาง 
นอ.ดร.สมัย : ก็ไปชวยทําใหที่วังสวนจิตรลดา หลาย
หนวยงานชวยกัน กองทัพเรือออกสมองกับ 2 มือ ก็เอา 
ลกูนองไปชวยกนัทาํ สนกุสนานมาก โดยเอานำ้มนัเหลอื
ใชจากหองเครื่องมาทําไบโอดีเซล 

หลังจากนั้นก็ไปทําที่เชียงใหม เอาน้ำมันทอด
แคบหมูมาเติมรถสองแถวสี่ลอแดง เพราะมีปญหาเรื่อง
มลพิษมาก เรามีการแตงเพลงดวยนะ ชื่อเพลงวา
เชียงใหมฟาใสดวยไบโอดีเซล (หัวเราะ) สนุกมาก  

 
พลัง+งาน : แลวในสวนที่อาจารยทําไบโอดีเซลใช
ภายในกองทัพเรือ เอาน้ำมันใชแลวมาจากไหนบาง 
นอ.ดร.สมัย : หลายสวน บางทีจากตลาดพรานนกบาง 
จากคนโนนคนนี้บริจาคก็มี แตอีกสวนหนึ่งที่เราไดก็คือ 
ไดรับบริจาคจากกรมศุลกากร น้ำมันปาลมเถื่อนที่ถูก
จับไดทั้งหลายนั่นแหละ เราก็เอามาทดลอง  
 
พลัง+งาน : ไบโอดีเซลที่ได เอาไปใชกับอะไร 
นอ.ดร.สมัย : ตอนนี้เรือทุกลําก็ใชน้ำมันไบโอดีเซล
ผสมหมดแลว กค็อืซือ้จาก ปตท. และบางจาก แตทีเ่รา
ทาํเองกม็ี แลวไมไดผสมแค 5 เปอรเซ็นตเหมือน ปตท. 
นะ เราใช 100 เปอรเซ็นตเลย โดยใชกับเรือหลวง
อังสนาที่วิ่งอยูในแมน้ำเจาพระยา เปนเรือรับรอง เปน

“ความหวังของเราคือตองการสราง 
 ชุมชนใหพึ่งพาตนเองได” 
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เรือที่เราเคยทูลเชิญในหลวงใหเสด็จมาที่คลองลัดโพธิ์ 
ทานก็รับสั่งถามวาเรือลํานี้ใชไบโอดีเซลรึเปลา ทานผู
บัญชาการทหารเรือบอกวาใชผสมแค 2 เปอรเซ็นต 
ทานรับสั่งวาถาไมใช บี 100 ไมเสด็จ 

วนัถดัมาอาจารยกต็องไปวาจะทาํยงัไงใหใชบ ี100 
ได คือเราทําไดอยูแลว และมีขอมูลอยูแลวดวย ซึ่งกอง
ทัพเรือกใ็ชองคความรูจากหลายๆ ที ่อาศยัจากครพูกัลกั
จาํเอาบาง (หัวเราะ) ก็ไปดูจากหลายแหงที่มีการศึกษา
กัน ทําใหปจจุบันเราพัฒนาระบบจนเปนมาตรฐานแลว 
เปนโรงงานเหมือนเยอรมันทุกอยาง แตตนทุน 
400,000 บาท อะไรแบบนี้ (หัวเราะ) 

เครื่องจักร เครื่องกลตางๆ รถบัส รถรับสง รถตู เรา
ก็ใชไบโอดีเซลที่เราผลิตได แมกระทั่งเรือพระที่นั่ง ซึ่ง
พระองคทานรับสั่งไวเยอะวาในอนาคตกองทัพเรือก็ควร
จะตอเรือที่ใชไบโอดีเซล 100 เปอรเซ็นต แลวเอาเรือ
เหลานีไ้ปเปนเรอืพีเ่ลีย้งบาง เปนเรอืชวยเหลอืผูประสบภยั 
เพราะเนือ่งจากไมใชเรอืรบทีต่องการความเรว็ปรูดปราด 

แตจรงิๆ ไบโอดเีซลกแ็ลนเรว็ไดนะ เพยีงแตวาเราไมแนใจ
วาวัตถุดิบของเราจะพอหรือไม 

แตตอนนี้เราตอบคําถามเรื่องเทคโนโลยีไดหมดแลว 
ดานพืชตนทาง วันนี้เราก็ตอบคําถามไดหมดแลวเชน
กัน แลวถาทําอยางจริงจังก็จะเปนทางออกของสังคม
ไทยในอนาคตดวย แกแคไหนกท็าํสวนปาลมได เปน  
การทําเกษตรแบบเงยหนา ประเทศไทยก็จะยืดอกได 

ถามวาประเทศไทยปลูกปาลม 20 ลานไรเหมือน
มาเลเซียไดมั้ย สบายมาก เพราะเรามีที่ตั้ง 130 ลานไร 
66 บานไรเปนนาขาว ทํางานแค 4 เดือน ที่เหลือชนไก 
กัดปลา หรือขายหวย ซึ่งมันไมใชสัมมาอาชีวะ ที่บางที่
ไมควรจะปลูกขาวก็ไมตองปลูก แตเมื่อกอนเราไมรู  

 
พลัง+งาน : เพราะเหตุใดอาจารยถึงบอกวาไบโอดีเซล  
จะไปรอดถาทําเปนชุมชน 
 

นอ.ดร.สมัย : มันมี 2 สวน หนึ่งคือถาเปนโรงงาน
น้ำมันปาลมแบบอุตสาหกรรมใหญ ก็ไมนาเปนหวง ยัง
ไงก็ไปได แตที่นาหวงคือชุมชน เพราะความหวังของเรา
คือตองการสรางชุมชนใหพึ่งพาตนเองได แตคนเดียวก็
ทําไมไดนะ ตองรวมกลุมกันขึ้นมา แลวคนที่อยูรอดไดก็
จะตองเปนกลุมที่ตองใชน้ำมันอยูแลว หรือมีวัตถุดิบ 
ของตวัเอง เชน กลุมประมงชายฝง แลวระบบการแปรรปู
ใหเปนไบโอดีเซลก็งาย หมอ ชาม กะละมัง ก็ทําไดแลว 

 

และทีเ่จงทีส่ดุกค็อื เขาเรยีนรูไดเอง เพราะเราแจก
แบบหมด โรงงานไบโอดีเซลไมใชเรื่องยาก ก็อปปไดเลย 
ไมมีลิขสิทธิ์ เพราะเอาเงินหลวงมาทํา ใครอยากไดก็
แจก เพราะเราอยากเห็นการพึ่งพาตนเองในระดับ
ชุมชนใหได ยิ่งสงเสริมใหคนใชมากเทาไหรเราก็ยิ่งได 

ที่สําคัญและตองไมลืมพูดก็คือ การที่เราดึงเอา
น้ำมันใชแลวมาทําไบโอดีเซล เทากับดึงมะเร็งออก
จากประชาชน เพราะวาในน้ำมันใชแลวมันมีสารกอ
มะเร็งอยู ในกรณีที่เอาไปกินซ้ำ ไมวาจะเอาไปฟอกสี
ยงัไงกต็าม เรือ่งนีจ้งึเปนเรือ่งทีเ่ปนประโยชน เพราะ 
ในที่สุดแลวคนจนทั้งนั้นแหละที่จะเปนผูรองรับ
มลพิษเหลานั้น  

“ตอนนี้เรือทุกลําก็ใชน้ำมันไบโอดีเซลผสมหมดแลว... 
 ที่เราทําเองก็มี แลวไมไดผสมแค 5 เปอรเซ็นต  
 เหมือนปตท. นะ เราใช 100 เปอรเซ็นตเลย” 

“การที่เราดึงเอาน้ำมัน 
 ใชแลวมาทําไบโอดีเซล   
 เทากับดึงมะเร็งออก   
 จากประชาชน” 
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แผนพีดีพีสีเขียว:  
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พลังงานน่ารู้  เรื่อง : เดชรัต สุขกำเนิด  email : tonklagroup@yahoo.com 

ฤาความฝัน  
จะเป็นความจริง 
 

ท่านผู้อ่านที่ติดตามข่าวสารด้าน

นโยบายพลังงานมาบ้าง คงเคย

ได้ยินคำว่า “แผนพีดีพี” กันอยู่บ้าง 

แผนพีดีพี หรือแผนพัฒนากำลัง

การผลติไฟฟา้ (Power Development 

Plan) คือ แผนการลงทุนระยะยาว 

(ประมาณ 15 ป)ี ของระบบไฟฟ้า

ไทย ซึ่งจะระบุว่า เราควรลงทุนใน

โรงไฟฟ้าประเภทใด จำนวนเท่าใด 

ในช่วงเวลาใด รวมถึงการลงทุนใน

ระบบสายส่งไฟฟ้าได้ 

แผนพีดีพีจึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่กำหนดอนาคตของระบบ
ไฟฟ้าไทยว่าจะก้าวไปสู่เส้นทางใด ไม่ว่าเราจะลงทุนในโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเพิ่มขึ้น หรือเราจะลงทุนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือจะก้าวไป  
สู่พลังงานหมุนเวียน ล้วนแต่ต้องเริ่มจากการกำหนดอยู่ในแผนพีดีพี
ทั้งสิ้น 

ในอดีตที่ผ่านมา การจัดทำแผนพีดีพีมักถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ
ว่า ไม่มีความโปร่งใส มีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกิน
กว่าความเป็นจริงเสมอมา ซึ่งทำให้เกิดการลงทุนที่เกินจริงตามมา  
จนกลายเป็นภาระค่าไฟฟ้าของผู้บริโภค 

นอกจากนั้น การจัดทำแผนพีดีพีทีผ่านมายังปิดกั้นทางเลือกใหม่ๆ 
ที่จะก้าวไปสู่ไปพลังงานยั่งยืน เพื่อบีบให้เลือกทางเลือกที่รัฐบาลใน
ขณะนั้นต้องการ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ การจัดทำแผนพีดีพี 2007 
(พ.ศ.2551-2564) ซึ่งกำหนดให้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 4,000 
เมกะวัตต์ อยู่ในทุกทางเลือกทั้ง 9 ทางเลือก เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกใด เราก็จะต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
แน่นอน ส่วนพลังงานหมุนเวียนนั้น กลับถูกจำกัดให้สามารถเข้ามาสู่
ระบบได้เพียง 1,700 เมกะวัตต์ เท่านั้น 

ปัญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือ แม้ว่าการกำหนดแผนการลงทุน  
ในโรงไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อชุมชนต่างๆ ที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าในพื้นที่
ต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งยังมีผลกระทบกับค่าไฟฟ้าของผู้บริโภคด้วย แต่
การจัดทำแผนพีดีพีที่ผ่านมากลับเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมน้อยมาก ในกระบวนการทำแผนพีดีพีครั้งล่าสุด ก็มีการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมเพียงครั้งเดียว 

ยังโชคดีที่แผนพีดีพีเป็นแผนที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่าง  
ต่อเนื่อง (หรือที่เรียกว่าเป็น Rolling Plan) เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณจ์รงิ (ลา่สดุตอ้งปรบัคา่พยากรณใ์หใ้กลเ้คยีงกบัความเปน็จรงิ) 
ขณะเดียวกัน ภาคประชาชนและนักวิชาการก็จับตาและประเมินผล
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การปรับแผนพีดีพีที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิด ทำให้การปรับปรุง
แผนพีดีพีครั้งนี้เป็นที่คาดหวังกันว่า จะมีกระบวนการที่
โปร่งใส และเปิดกว้างสำหรับการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนมากขึ้น 

 
กระบวนทัศน์ใหม่ของกระทรวงพลังงาน
 
ขณะนี้ กระทรวงพลังงานได้เริ่มกระบวนการปรับปรุง

แผนพีดีพีแล้ว โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผน
พัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า ซึ่งอาจเรียกว่า แผนพีดีพี 2010 
และไดเ้ปดิประชมุครัง้แรกเมือ่วนัที ่7 ตลุาคม 2552 ทีผ่า่นมา 

เนื่องจากกระทรวงพลังงานได้แต่งตั้งให้ผมเป็น
อนุกรรมการในการจัดทำแผนพีดีพีครั้งนี้ด้วย ผมเลยขอ  
นำความหวังและความคืบหน้าของการจัดทำแผนพีดีพี  
มาเล่าให้ผู้อ่านนิตยสารพลัง+งาน ได้รับทราบก่อนใคร 

 ในคณะอนุกรรมการฯ กระทรวงพลังงานมอบหมายให้
ท่านรองปลัดกระทรวงพลังงาน คุณณอคุณ สิทธิพงศ์ เป็น
ประธานของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งท่านรองปลัดก็ได้เปิด
ประชุม โดยนำเสนอวิสัยทัศน์ของกระทรวงพลังงานในการ
ปรับปรุงแผนพีดีพีครั้งนี้อย่างน่าสนใจยิ่ง 

ท่านรองปลัดฯ ตั้งต้นว่า การจัดทำแผนพีดีพีครั้งนี้  
จะเป็นการเริ่มต้นคิดกันใหม่ โดยท่านรองปลัดขอให้  
คณะอนุกรรมการฯ ทุกท่าน โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ช่วยกันคิดนอกกรอบของการจัดทำแผนพีดี
พีที่ผ่านมา 

ท่านชี้แจงต่อไปว่า กระทรวงพลังงานมุ่งหวังเป็นอย่าง
มากว่า การจัดทำแผนพีดีพีครั้งนี้จะเป็นแผนพีดีพีสีเขียว 
หรอื Green PDP โดยแผนพดีพีคีรัง้นีจ้ะตอ้งสะทอ้นเปา้หมาย
ของแผนพลังงานทดแทน 15 ปี ที่จะให้มีพลังงานหมุนเวียน
เข้ามาในระบบไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 5,600 เมกะวัตต์ ในปี 
พ.ศ.2565 

ที่ต้องเน้นย้ำกันตรงประเด็นนี้ เพราะที่ผ่านมาแผนพีดีพี
มักไม่ค่อยนำเป้าหมายทางด้านพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใน
การวางแผน ตวัอยา่งเชน่ ในป ีพ.ศ.2548 กระทรวงพลงังาน
มีการกำหนดให้มีไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประมาณ  
ร้อยละ 6 แต่ในแผนพีดีพี 2007 กลับมีพลังงานหมุนเวียน
เพียงประมาณร้อยละ 2 เท่านั้น 

นอกจากนี ้กระทรวงพลงังานยงัตัง้เปา้หมายใหแ้ผนพดีพีี
ในครั้งนี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต  
ต่อหน่วยไฟฟ้าลงให้ได้ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดทำแผนพีดีพี  

ครั้งแรกที่มีการตั้งเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ท่านรองปลัดฯ ยังย้ำว่า นอกเหนือจากการใช้พลังงาน
หมุนเวียนให้มากขึ้นคือ การลงทุนเพื่อการจัดการด้านการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถือเป็นแนวทางที่
ประหยัดกว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ โดยการจัดทำแผน  
พีดีพีในครั้งนี้ จะบรรจุแผนลงทุนด้านการใช้พลังงาน

เป็นการเฉพาะเป็นครั้งแรก เนื่องจากที่ผ่านมา เราไม่เคย
ถือว่า การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
จัดหาพลังงานเลย 

นอกเหนอืจากการจดัการดา้นความตอ้งการใชไ้ฟฟา้แลว้ 
กระทรวงพลังงานยังสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าและพลัง  
ความร้อนร่วม (co-generation หรือ combined heat and 
power) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดหาพลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพราะการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบนี้จะได้ทั้ง
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ซบัซอ้นและเกีย่วพนักนั ดงันัน้ ผมจงึเสนอวา่ การเปดิโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมจึงควรทำอย่างโปร่งใส และเป็นขั้น
เปน็ตอน โดยควรเปดิใหป้ระชาชนไดเ้สนอความเหน็อยา่งนอ้ย 
3 ขั้นตอนคือ 

หนึง่ เขา้รว่มในการพจิารณาคา่พยากรณค์วามตอ้งการ

ไฟฟ้าสูงสุด เพื่อลดปัญหาการพยากรณ์เกินความเป็นจริง 
สอง เข้าร่วมในการพิจารณาและเสนอทางเลือกใน

การจดัหาและจดัการระบบไฟฟา้ เพือ่ใหก้ารวางแผนพดีพีี
เปน็การวางแผนทีเ่ปดิกวา้งอยา่งแทจ้รงิ รวมถงึการพจิารณา
ข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้เป็นฐานอ้างอิงในการวางแผน เพื่อให้ 
การวางแผนเป็นไปอย่างโปร่งใสที่สุด 

และสุดท้าย เข้าร่วมในการพิจารณาผลกระทบที่เกิด

ขึน้จากแผนทางเลอืกตา่งๆ เพือ่เสนอมมุมองทีร่อบดา้นในการ
ตัดสินใจเลือกแผนพีดีพีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสังคมไทย  
ในแต่ละสถานการณ์ 

เป็นที่น่ายินดีที่ทางกระทรวงพลังงานรับปากที่จะดำเนิน
การตามที่ผมเสนอ พร้อมทั้งรับข้อแนะนำที่ให้ทางกระทรวง
พลังงานเปิดหน้าเว็บไซต์ เพื่อชี้แจงกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็น พร้อมทั้งรับข้อมูลหลักฐานทางวิชาการและข้อเสนอ
แนะจากภาคประชาชนอย่างเปิดกว้าง มิใช่ให้แต่ข้อมูลจาก
ภาครัฐเพียงด้านเดียวเหมือนที่แล้วมา 

 
ฝา่ขา้มอปุสรรค
 
แม้ว่ากระทรวงพลังงานจะพยายามสนับสนุนให้แผนพีดี

พีครั้งนี้เป็นแผนพีดีพีสีเขียว แต่แน่นอนว่าหลายฝ่ายใน  
ที่ประชุมก็ยังกังวลว่า การมีพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น  

ไฟฟ้าและความร้อนจากเชื้อเพลิงที่เท่ากัน ล่าสุด สามารถ
ผลิตได้ทั้งไฟฟ้า ความร้อน และความเย็นด้วย (เหมือนที่
สนามบินสุวรรณภูมิ) เรียกว่า ประหยัดกันสุดๆ เลยทีเดียว 

ท่านรองปลัดฯ ได้ย้ำด้วยว่า การจัดทำแผนพีดีพีครั้งนี้
จะต้องเป็นแผนที่มีทางเลือกในการตัดสินใจอย่างแท้จริง 
พร้อมทั้งคำนวณกันให้ชัดเจนเลยว่า แต่ละทางเลือกจะทำให้
เกดิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มอยา่งไรบา้ง และจะสง่ผลกระทบ
ต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าอย่างไร เพื่อเป็นฐานในการถกแถลงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในสังคมอย่างกว้างขวาง ก่อน
ตัดสินใจ 

ในช่วงท้าย ท่านได้ชี้แจงเหตุผลที่ต้องให้ความจริงจังกับ
การปรับกระบวนทัศน์และทิศทางการวางแผนในครั้งนี้ว่า 
หากประเทศไทยไม่ดำเนินการอย่างจริงจังในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจจะถูกกีดกันทางการค้าได้ 
ท่านยังย้ำว่า หากประเทศไทยเรายังถูกมองว่าเป็น 

polluter (หรือเป็นผู้สร้างมลพิษ) ในอนาคตเราคงจะยืน

อยู่ในเวทีการค้าโลกได้ลำบาก 

 
หวัใจสำคญัคอืการมสีว่นรว่มของประชาชน
 
ต่อมาเมื่อผมได้มีโอกาสเสนอความเห็นในที่ประชุม   

ผมได้ขอขอบคุณกระทรวงพลังงานที่ได้ปรับกระบวนการ
วางแผนพดีพีใีหม้คีวามเปดิกวา้งมากขึน้ ผมจงึยำ้ถงึความสำคญั
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอความเห็นและ
ทางเลือกในการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อลดความขัดแย้ง  
จากการสร้างโรงไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อ  
สิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการจัดทำแผนพีดีพี มีประเด็นที่  



25พฤศจิกายน 2552 - มกราคม 2553 

ในระบบไฟฟ้าจะมีปัญหาต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าหรือ
ไม่ และจะมีผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าหรือไม่ 

ประเด็นความมั่นคงของระบบไฟฟ้าถือเป็นอุปสรรค
สำคัญของพลังงานหมุนเวียนที่จะแทรกตนเองเข้าไปในแผน
พีดีพี เพราะในอดีตที่ผ่านมา ผู้วางแผนมักอ้างว่า ไฟฟ้าที่
ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนไม่ใช่กำลังการผลิตไฟฟ้าแบบที่
เชื่อถือได้ จึงไม่ยอมนำกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเข้ามรวมไว้ในแผนพีดีพี แม้ว่าจะมีการจ่ายไฟฟ้า
เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องก็ตาม 

ผมจงึไดใ้ชโ้อกาสทีเ่ปน็คณะอนกุรรมการฯ เสนอความเหน็
ว่า ความคิดที่ว่า พลังงานหมุนเวียนไม่สามารถพึ่งพาได้   
น่าจะเป็นความคิดที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพราะการ
วางแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นแผนที่เน้น
สร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า สำหรับช่วงเวลาที่มีความ
ต้องการไฟฟ้าสูงสุด (ก็คือ ฤดูร้อน) ซึ่งก็ตรงกับช่วงเวลาที่
เรามีวัตถุดิบชีวมวลมาก (เช่น ชานอ้อย และแกลบ) หรือมี
สภาพอากาศเหมาะสม (เชน่ แสงแดด) กบัการผลติพลงังาน
หมุนเวียนพอดี 

ดังนั้น เราจึงสามารถพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนในช่วงนั้น
ได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตติดตั้งจาก
พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ขอเพียงแต่เราปรับกลไกราคารับ
ซื้อไฟฟ้าให้มาเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน
ทีจ่ะปรบัเปลีย่นชว่งเวลาการผลติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ใช้ไฟฟ้า เราก็จะนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ทดแทนพลังงาน
จากซากดึกดำบรรพ์ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น 

น่าดีใจที่หลายฝ่ายเริ่มยอมรับในแนวคิดที่ผมนำเสนอ 
และทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนให้
ผมทำการศกึษาในรายละเอยีดวา่ เราจะสามารถนำพลงังาน 
หมุนเวียนเข้ามาในแผนพีดีพีได้สักเท่าไร และจะสนับสนุน
ให้เกิดการลงทุนได้โดยกระบวนการหรือวิธีการใด 

ในส่วนของต้นทุนของพลังงานหมุนเวียน ท่านรองปลัดฯ 
ขอให้ทุกฝ่ายอย่างเพิ่งกังวลใจไปล่วงหน้า ขอให้ช่วยกันคิด
และหาทางเลือกที่หลากหลาย ก่อนที่จะช่วยกันพิจารณา  
หาทางเลือกที่เหมาะสมในทุกๆ มิติต่อไป ท่านย้ำว่า   
หากเรากงัวลใจกบัเรือ่งตน้ทนุ เราจะตดิยดึกบัแนวทางเดมิ 

โดยไมส่ามารถคดิหาหนทางใหมไ่ดเ้ลย 

สรปุ:ชว่ยกนัทำฝนัใหเ้ปน็จรงิ
 
ผมคดิวา่ ตัง้แตท่ีภ่าคประชาชนเริม่ตอ่สูเ้รือ่ง กระบวนการ 

วางแผนที่เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม มาตั้งแต่ครั้ง  
โรงไฟฟ้าบ่อนอก-บ้านกรูด (เมื่อปี พ.ศ.2542) ครั้งนี้ดูจะ
เป็นครั้งที่ความหวังน่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด และน่าจะเป็นตัวอย่างของกระบวนการนโยบายหรือ
กระบวนการวางแผนแบบเปิดกว้างเพื่อการถกแถลงได้เป็น
อย่างดี 

การเปิดกว้างมากขึ้นในครั้งนี้ ทำให้ภาคประชาชนมี
โอกาสไม่เพียงนำเสนอความเห็นของตนเท่านั้น หากแต่ยัง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการวางแผนของภาครัฐ 
และสามารถนำเสนอทางเลือกของภาคประชาชนใน
กระบวนการวางแผนได้ด้วย 

อย่างไรก็ดี ภาคประชาชนก็อาจจะยังไม่วางใจว่า เมื่อ
เข้าสู่กระบวนการวางแผนจริงๆ แล้ว ช่องทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจะยงัเปดิกวา้งอยูต่อ่ไปหรอืไม ่หรอืจะแปรเปลีย่น
ไปตามกระแสการเมอืงและการผลกัดนัของกลุม่ผลประโยชน ์
ในระบบพลังงาน 

ดังนั้น ผมจะขอเป็นสะพานเชื่อมเพื่อติดตามข้อมูล  
ความเป็นไปในการวางแผนพีดีพี สู่ท่านผู้อ่านและภาค
ประชาชนผู้เปี่ยมพลังต่อไป และนำข้อคิดเห็นจากท่านเข้าสู่
การวางแผนพีดีพีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ขอให้ช่วยกันติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับ 
เพือ่มใิหค้วามฝนัของเราตอ้งสญูเปลา่เหมอืนทีแ่ลว้มา 
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สำหรับฉบับนี้ มีไอเดียกิ๊บเก๋เกี่ยว
การประหยัดน้ำเพื่อความสุขเมื่อใช้ 
“สุขา” มาฝากค่ะ เริ่มจากภาพแรก 
คงไม่ต้องบรรยายมาก เป็นการ “รียูส” 
น้ำจากเครื่องซักผ้า อันนี้น่าจะทำให้
ส้วมของเราทั้งสะอาดและมีกลิ่นหอม
จากน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ไปในตัว 

สำหรับภาพที่ 2 ก็ไอเดียแจ๋วไม่
แพ้กันนะคะ นำน้ำล้างมือที่ไม่ค่อย
สกปรกเท่าไรที่เขาเรียกว่าเกรวอเตอร์ 
(grey water) มาใช้ซ้ำอีกที 

ส่วนภาพที่ 3 เป็นการนำน้ำฝน
เหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แถม
แท็งก์เก็บน้ำฝนยังกลายเป็นของประดับ
บ้านได้อีกด้วย 

ไอเดียที่ 4 ก็ไม่ยากค่ะ ทำได้ทุก
บ้านที่มีชักโครก แค่ใส่ขวดบรรจุน้ำ  
ลงไปในถังเก็บน้ำของชักโครก ก็ช่วย
ประหยัดไปได้เยอะทีเดียว ส่วนจะใส่
ขวดน้ำสักกี่ขวดก็ต้องลองดูว่า เมื่อ
กดน้ำแล้วจะทำให้ชักโครกของเรา  
ยังสะอาดหมดจดอยู่ ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะ 

สว่นสขุาทีป่ระหยดันำ้ทีส่ดุ เหน็จะเปน็
แบบนั่งยองตักราดค่ะ เพราะฝรั่งยัง
ชื่นชมไอเดียนี้เลย แต่อาจสร้างปัญหา
ให้กับคนท้อง และคนชรา เพราะเป็น 
การทรมานข้อเข่า และมีกลิ่นเนื่องจาก
การกระเด็น 

สำหรับท่านที่จะติดตั้งสุขาอันใหม่ 
และเลือกใช้แบบชักโครก ก็ขอแนะนำ
ให้เดินดูหลายๆ ร้านนะคะ เดี๋ยวนี้มี
หลายยี่ห้อให้เลือกค่ะ รุ่นประหยัดน้ำ
ใช้น้ำเพียง 3-5 ลิตรต่อครั้ง และควร
เลือกแบบมี 2 ปุ่มกด สำหรับถ่ายเบา 
ถ่ายหนัก (ภาพที่ 5) และเลือกแบบ  
ที่มีความดันสูง จะประหยัดกว่ากัน
เยอะทีเดียวค่ะ 

สุขาที่นำเสนอ นอกจากจะช่วย
ลดปัญหาน้ำเสียให้เหลือน้อยลงแล้ว 
(ทั้งน้ำใช้แล้วและน้ำฝนเหลือทิ้ง)   
ยังช่วยประหยัดน้ำประปา หมายถึง 
เงนิในกระเปา๋ของเราอกีดว้ย เหน็ไหมคะ 
บุญกรรมตามทันกันในชาตินี้ !!! 

ภาพประกอบ 
ภาพที่ 1 tuchemetallica.multiply.com/photos/ 
 album/90/90 
ภาพที่ 2 hosthit.net/forum/index.php?topic= 
 1420.0 
ภาพที่ 3 นิตยสาร room ฉบับที่ 63 
ภาพที่ 4 www.green.in.th/tag/ส้วม 
ภาพที่ 5 ชักโครงแบบมี 2 ปุ่ม 

เรื่อง : รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด  email : tiffunnies@hotmail.com 

ส้วมรักษ์โลก  
โลกรักเรา 

 คงจำกันได้นะคะว่า คอลัมน์ฉลาดใช้เคยนำเสนอเรื่อง  
เปิดตำนานเมืองเทพ ซึ่งพยายามจะชี้ให้เห็นว่า น้ำสะอาดนั้น  
หายากจริงๆ และกำลังเป็นประเด็นขัดแย้งของคนในชาติ และ
ระดับประเทศ เช่น ประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง เป็นต้น 
 สำหรับทางออกที่เป็นรูปธรรมก็ได้มีการนำเสนอไปบ้างแล้ว  
ขอเพียงร่วมมือร่วมใจกันประหยัดน้ำ คนละไม้คนละมือ รับรอง
หมดปัญหาค่ะ 

1 
2 

3 

4 

5 



ให้น้องอ่าน…

ส่งหนังสือดี
มือสอง
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โลกออนไลน์เรื่อง : เต่าทองคะนองเว็บ 

...นีค่อืบางสว่นของผลสำรวจทีร่บัรู้
แลว้แอบเศรา้ใจ วงการหนงัสอืในบา้น
เราผลติหนงัสอืดีๆ  มากมายนบัไมถ่ว้น 
แต่ทำไมคนไทยยังอ่านหนังสือน้อย  
เหลอืเกนิ 

มูลนิธิกระจกเงามองว่า เหตุผล
สำคัญมี 3 ข้อ หนึ่ง...วันนี้ราคาของ
หนงัสอืแพงขึน้ สอง...ศนูยร์วมหนงัสอื  
ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดหรือร้านหนังสือ 
โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ยังมีจำนวน
น้อยและกระจายไม่ทั่วถึง และสาม...  
หอ้งสมดุตา่งๆ กม็งีบประมาณไมเ่พยีงพอ  
แกก่ารจดัซือ้หนงัสอืดีๆ  เขา้ไปเพิม่เตมิ 

ซึง่หากสามารถเคลือ่นยา้ยทรพัยากร
ความรูจ้ากนกัอา่นทีเ่ขา้ถงึหนงัสอืงา่ยดาย 
ไปสู่นัก (อยาก) อ่านที่ยังขาดโอกาส   

ในรูปแบบของ “หนังสือมือสอง” ได้
สำเร็จ ก็น่าจะแก้ปัญหาอ่านน้อยของ  
คนไทยได้ 

ทั้งนี้ต้องเป็นการแบ่งปันที่ผู้รับมี
โอกาสเลือกหนังสือที่ตัวเองอยากอ่าน
ด้วย มิใช่บริจาคส่งๆ ไปโดยไม่รู้ความ
ตอ้งการทีป่ลายทางเหมอืนเชน่ทีผ่า่นมา 
เพราะจะกอ่ใหเ้กดิวฒันธรรมการอา่นที่
ยัง่ยนืมากกวา่ 

นี่จึงเป็นที่มาของ “โครงการอ่าน
สรา้งชาต”ิ ซึง่เปดิรบับรจิาคหนงัสอืและ
มกีารจดัการสง่ตอ่อยา่งเปน็ระบบ โดย
หนังสือมือสองทั้งหมดจะถูกนำเสนอ
ผา่นทาง www.read4thai.org พรอ้มระบุ
ชือ่เรือ่ง ภาพหนา้ปก และราคาทีจ่า่ยสบาย
กระเปา๋กวา่การซือ้เลม่ใหมเ่อีย่มเยอะ 

นกัอยากอา่นทัง้หลายสมคัรสมาชกิ
แลว้เขา้ไปเลอืกซือ้กนัไดต้ามอธัยาศยั 
แตส่ำหรบันกัเรยีนหรอืโรงเรยีนทีส่นใจ
สามารถตดิตอ่ขอรบัหนงัสอืมอืสองไดฟ้รี
ในจำนวนโควตาทีก่ำหนด 

เอา้...ใครอยากชว่ยสรา้งชาตดิว้ย
การอา่น สามารถนำหนงัสอืดทีีเ่กบ็จน
ลมืไปรว่มบรจิาคไดท้ีส่ำนกังานมลูนธิิ
กระจกเงา 

สว่นใครทีไ่มไ่ดส้ะสมหนงัสอื จะเสนอ
ตัวช่วยคัดแยกหนังสือ ถ่ายรูปหนังสือ 
พมิพข์อ้มลูลงเวบ็ไซต ์เขากย็นิดตีอ้นรบั... 
รีบไปช่วยกันโดยด่วนเลยนะ เพราะมี
น้องๆ หนูๆ รอรับหนังสืออีกเพียบ 
และตอนนี้หนังสือมือสองก็กองโตเท่า
ภูเขาแล้วจ้ะ 

ปี2548คนไทยใชเ้วลาอา่นหนงัสอืวนัละเกอืบ2ชัว่โมง
แตป่ี2551ชว่งเวลาอา่นหนงัสอืของคนไทยกลบัลดลง
เหลอืแคว่นัละ39นาทีปจัจบุนัคนไทยอา่นหนงัสอืปลีะ
2เลม่ขณะทีค่นเวยีดนามอา่นมากถงึ60เลม่ตอ่ปี

www.read4thai.org



ทําเปน (วา) เปนธรรม? 
การผลิตและราคาน้ำมัน 

หลายทานอาจเคยสงสยั 
หรอืยงัคงสงสยัอยูวา 
ราคานำ้มนัทีเ่ราจายเงนิ
กนัอยูทกุวนันี ้มีการ
กําหนดราคาอยางสมเหตุ
สมผลแลวหรือไม มีใครได
กําไรมากเกินไปบนภาระ
ของประชาชนทั้งประเทศ
หรือไม ขอมูลในฉบับนี้  
จึงชวนกันมาดูราคาน้ำมัน 
เพื่อคิดพิจารณาถึงความ
เปนธรรมของเรื่องนี้ 

เราเคยไดยินมาตลอดจนถึงทุก
วันนี้วา ประเทศไทยมีแหลงน้ำมัน 
จํากัดมาก จึงตองนําเขาน้ำมันจาก
ตางประเทศ ดังเชน ในป 2551 
ประเทศไทยมีน้ำมันดิบที่ผลิตไดใน
ประเทศเพียงรอยละ 15 ของการใช
นำ้มนั ทีเ่หลอือกีรอยละ 85 ตองนาํเขา 
คิดเปนมูลคาเงินที่ตองจายออกไป

พันบารเรลตอวัน 

การผลิตน้ำมันดิบ 
ในประเทศ 

144

นอกประเทศประมาณ 8 แสนลานบาท 
แตมีขอมูลอีกดานหนึ่งวา 

ประเทศไทยมีแหลงน้ำมันดิบและ
กาซธรรมชาติขนาดใหญที่ดําเนิน
การผลิตแลวกวา 50 แหลง โดย
สามารถผลิตไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
ซึง่หากลองพจิารณาวตัถดุบิทีส่ามารถ
นําไปกลั่นน้ำมันได เชน น้ำมันดิบ 

น้ำมันดิบ น้ำมันสําเร็จรูป 

การใชน้ำมัน 

การสงออก 

การนําเขา 

818 20631

กาซธรรมชาติเหลว กาซโซลีน
ธรรมชาติ ที่สามารถผลิตไดใน
ประเทศไทย มีปริมาณรวมกวา 36 
ลานลิตรตอวัน คิดเปนรอยละ 38 
ของการใชน้ำมันสําเร็จรูปในประเทศ 
ซึ่งอาจเปนแนวทางการพัฒนาไปสู
การพึ่งตนเองเรื่องน้ำมันมากขึ้นได 

พันบารเรลตอวัน 

พันบารเรล 
ตอวัน 

น้ำมันดิบ น้ำมันสําเร็จรูป 

46179

พันบารเรล 
ตอวัน 
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ขอมูลชวนคิด เรื่อง : ศุภกิจ นันทะวรการ  email : suphakijn@yahoo.com 



ขอมูลอางอิง 
คณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาล, 
มปป., พลังงานไทย พลังงานใคร?,  
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการ
ทุจริตและเสริมสรางธรรมาภิบาล วุฒิสภา, 
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการ
ทุจริตและเสริมสรางธรรมาภิบาล, มปป., 
รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง  
“ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ”, 
สาํนกักรรมาธกิาร 2 สาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), มปป.,  
ไขขอของใจเรือ่งราคานำ้มนั, ฝายสือ่สารองคกร 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), มปป., 
พลังงานไทยเพื่อคนไทยทั้งมวล,  
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

แตในขณะเดียวกัน ประเทศไทย 
มกีารสงออกนำ้มนัเปนจาํนวนมากดวย  
โดยในป 2551 สงออกนำ้มนัสาํเรจ็รปู
เปนมูลคาประมาณ 260,000 ลาน
บาท สงออกน้ำมันดิบ 57,000 ลาน
บาท ซึ่งมากกวาการสงออกขาวทั้งป
ทีม่มีลูคาประมาณ 205,000 ลานบาท 

เหตุผลก็เนื่องมาจากประเทศไทย
มีกําลังการกลั่นน้ำมันรวมประมาณ 
1,234,000 บารเรลตอวัน มากกวา

ความตองการใชน้ำมันในประเทศที่มี
อยู 711,000 บารเรลตอวนั โรงกลัน่
จึงเดินเครื่องเต็มที่และสงออกสวนที่
เกนิ ในขณะทีก่ารสงออกนำ้มนัดบินัน้ 
มีขอมูลจากทาง บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) วา เนื่องจากคุณสมบัติ
ของน้ำมันดิบเหลานั้นไมเหมาะสม
กับการกลั่นเพื่อขายภายในประเทศ 

ในดานการกําหนดราคาน้ำมัน
หนาโรงกลั่น ซึ่งมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 50-70 ของราคาน้ำมันตาม
ปม เปนไปตามโครงสรางทีร่ฐักาํหนด
ตั้งแตป 2522 จนถึงปจจุบันก็ยังไมมี

ราคาหนาโรงกลั่น  

การผลิตน้ำมันของไทยสามารถ 
พึ่งน้ำมันดิบในประเทศไดบางสวน   
จึงมีตนทุนที่แทจริง ถูกกวาราคา  
ที่ตองนําเขาน้ำมันดิบทั้งหมด      
ดังเชนราคาที่ตลาดสิงคโปร 

คาโสหุยนําเขา 
น้ำมันจากสิงคโปร 

คาโสหุยนําเขาไดแก คาขนสง  
คาสูญเสียระหวางขนสง คาประกันภัย 
และคาปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน เปนตน
ทุนที่ไมไดเกิดขึ้นจริง เพราะโรงกลั่น

ตั้งอยูในประเทศไทย 

ราคาน้ำมัน
สําเร็จรูป 

ที่ตลาดสิงคโปร  

การเปลี่ยนแปลง คือ การกําหนด
ราคาเทากับราคานําเขาจากตลาด
สงิคโปร เพือ่จงูใจใหมกีารลงทนุสราง
โรงกลั่นน้ำมันเพื่อทดแทนการนําเขา 
ทั้งที่ประเทศไทยมีการกลั่นน้ำมันดิบ
มากกวาความตองการนำ้มนัในประเทศ
มานานกวา 11 ปแลว 

ในขณะที่โรงกลั่นสงออกน้ำมันใน
ราคาทีต่ำ่กวาราคาทีข่ายใหคนไทย 
เพราะตองลบคาโสหุยสงออกน้ำมัน 

ออก โรงกลั่นอาจตองเลิกกิจการไป 
และกระทบกับความมั่นคงดาน
พลังงานของประเทศ 

ขอมูลที่ไดนําเสนอเปนเพียง
บางสวนของเรื่องน้ำมันเทานั้น ซึ่ง
จําเปนที่ทุกฝายในสังคมตองสนใจ
ทาํความเขาใจเพิม่เตมิ และรวมกนั
ผลักดันเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
อยางแทจริง ทั้งราคาน้ำมันและ
ระบบพลังงานโดยรวม 

ออกจากราคาน้ำมันสําเร็จรูปที่ตลาด
สิงคโปร ซึ่งยอมเปนราคาที่เปนไป
ตามกลไกตลาดโลกที่แทจริง 

แตขอมูลจากทางบริษัท ปตท.  
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของโรงกลั่นขนาดใหญ 5 แหงจาก
ทัง้หมด 7 แหงในประเทศไทย ระบวุา 
โรงกลั่นของไทย ไมอาจขายน้ำมัน
สาํเรจ็รปูโดยองิราคาสงออก เนือ่งจาก
มีตนทุนและคาใชจายสูงกวาโรงกลั่น
ในสงิคโปร รวมทัง้ภาระตามกฎหมาย 
อตัราภาษ ีและการแบกรบัภาระตนทนุ
กาซแอลพีจี หากตองขายในราคาสง
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โรงกลั่นไบโอดีเซล
แบบ...บางจาก

เพราะ “บางจาก” ได้ชื่อว่าทำธุรกิจเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมมาเนิ่นนาน เม่ือหันมาบุกเบิกพลังงาน
สะอาดอย่างเอาจริงเอาจัง ด้วยการตั้งโรงกลั่นไบโอดีเซลที่บางปะอิน... ย่อมไม่ธรรมดา 

แมจ้ะอยูร่ะหวา่งการทดลองระบบ เพือ่เตรยีมความพรอ้ม
ก่อนเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2552 แต่ข่าวคราวการตั้ง
โรงกลัน่นำ้มนัไบโอดเีซล ของบรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จำกดั 
ซึง่อยูใ่นเครอืของบรษิทั บางจากปโิตรเลยีม จำกดั (มหาชน) 
ก็ทำเอาเจ้าของบ้านต้องรับแขกแบบ “หัวบันไดไม่แห้ง” 

พงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากไบโอ
ฟูเอล จำกัด วางมือจากภารกิจชุลมุนชั่วคราว เพื่อเล่าให้ฟัง
ถึงการตั้งโรงกลั่นน้ำมันไบโอดีเซลบนเนื้อที่ 25 ไร่ ใน 
ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าตอกย้ำ
ถึงตัวตนที่แท้จริงของ “บางจาก” อย่างไรบ้าง 

นั่นคือการมีรากฐานความสนใจเรื่องชุมชน สิ่งแวดล้อม 
พรอ้มๆ กบัการดำเนนิธรุกจิ ซึง่เรือ่งพลงังานทดแทนถอืเปน็ 
การตอบโจทยด์งักลา่ว โดยเฉพาะนำ้มนัไบโอดเีซลทีบ่างจาก
ลงมือทำอย่างเอาจริงเอาจังมานานกว่า 6 ปี หลังจากมี

โครงการนำร่องที่ จ.เชียงใหม่ ด้วยการทดลองเปิดปั๊มน้ำมัน
ไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้ว 2 แห่ง 

จนเมื่อเห็นว่าน้ำมันปาล์มจากในประเทศมีศักยภาพ
เพียงพอที่จะนำมาผลิตพลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเข้า
น้ำมันดิบจากต่างประเทศ ทั้งยังได้ช่วยเหลือเกษตรกร  
สวนปาล์มของบ้านเราไปพร้อมกัน โรงกลั่นน้ำมันไบโอดีเซล  
แห่งนี้ จึงมีน้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบหลัก...นี่คือประโยชน์ที่
ชุมชนจะได้รับ 

ไม่เพียงเท่านั้น การนำพืชผลการเกษตรอย่าง “ปาล์ม” 
เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล ยังทำให้การปล่อยมลพิษ  
ลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้เพราะในพืชผลทางการเกษตร  
จะมีปริมาณออกซิเจนผสมอยู่เยอะ การสันดาปของ
เครื่องยนต์จึงทำปฏิกิริยาได้ดีกว่าน้ำมันดีเซล...ดังนั้นในแง่  
ของสิง่แวดลอ้ม การเผาไหม้วัตถุดิบจากธรรมชาติ จึงปล่อย
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การลงทุนสีเขียว เรื่องและภาพ : คู่หูสี่ขา 



ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ไปด้วยกันได้กับ
การทำธุรกิจ
แบบบางจาก

พงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน ์

31พฤศจิกายน2552-มกราคม2553

มลพิษออกมาน้อยกว่า 
“ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงไปด้วยกันได้กับการทำธุรกิจ

แบบบางจาก” ผู้จัดการใหญ่อธิบายการเชื่อมโยงแบบ
กระจ่างแจ้งไว้เช่นนั้น 

อย่างไรก็ตาม บางจากยังมีโครงการที่ดูแลเรื่องน้ำมัน
พืชใช้แล้วในครัวเรือน โดยรับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากประชาชน
และชุมชนทั่วไป แม้จะยังไม่มีขีดความสามารถในเชิงธุรกิจ
ถึงขั้นนำมาผลิตไบโอดีเซลออกขายได้ 

แต่เป้าหมายของการทำโครงการดังกล่าวก็เพื่อสื่อสาร
ให้คนทั่วไปเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่า น้ำมันใช้แล้วในครัวเรือน  
ที่ทิ้งทั่วไปตามท่อน้ำทิ้ง หรือคู คลองนั้น นอกจากทำลาย  
สิง่แวดลอ้มแลว้ ยงัเปน็การเสยีโอกาส เพราะจรงิๆ แลว้นำ้มนั
ใชแ้ลว้เหลา่นัน้ นำมาผลติเปน็นำ้มนัไบโอดเีซลไดด้ว้ย 

การกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นอีกภารกิจ
สำคัญของบางจาก... 

และเมื่อชัดเจนว่า บางจากจะก้าวเดินไปบนเส้นทาง
พลงังานทดแทนอยา่งแทจ้รงิ กถ็งึเวลาทีต่อ้งลงทนุครัง้สำคญั
ด้วยการตั้งโรงกลั่นน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งมีกำลังการผลิต 3 
แสนลิตรต่อวัน เพื่อป้อนเข้าสู่ปั๊มบางจาก และขายให้กับ  

ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นๆ เช่น ปตท. เชลล์ และเชฟรอน 
แม้โรงกลั่นน้ำมันไบโอดีเซลแห่งนี้จะไม่ใช่แห่งแรกของ

ประเทศไทย หากแต่เทคโนโลยีล้ำสมัยที่เลือกใช้ เพื่อให้ได้
ผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพและมมีาตรฐานสงูกวา่นำ้มนัไบโอดเีซล
ทั่วๆ ไป รวมทั้งต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้  
โรงกลั่นน้ำมันไบโอดีเซลบางปะอินแตกต่างอย่างชัดเจนจาก
โรงงานอื่นๆ 

“เราทำทุกอย่างภายใต้แนวคิด Zero Discharge เพราะ
ฉะนั้นน้ำเสียที่ออกมาจึงถูกบำบัดทั้งหมด ไม่ใช่แค่ทำตาม
มาตรฐานของกรมโรงงาน แต่ยังทำเกินกว่านั้น โดยใช้ระบบ
อาร์โอ ซึ่งเป็นแบบเดียวกับน้ำดื่มที่ทำขายกัน เพื่อนำกลับ
ไปใช้ในโรงกลั่นทั้งหมด ไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอก และ
จะมบีงึประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืนำ้พวกธปูฤาษ ีพทุธรกัษา จอก แหน 
มาช่วยในการบำบัดน้ำเสียอีกด้วย” 

ผู้จัดการใหญ่ยอมรับว่า การลงทุนเพื่อบำบัดน้ำเสียที่
เกินกว่ามาตรฐานของกรมโรงงานเช่นนี้ ไม่คุ้ม...เพราะแพง
มาก แต่เป็นนโยบายของบางจากที่ต้องลงทุน และเฝ้าระวัง
เรื่องผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ซึ่งในที่นี้หมายถึง...นาข้าว 

ขณะเดียวกัน แม้จะตั้งโรงกลั่นน้ำมันไบโอดีเซลได้สำเร็จ 



เราจะทำระบบ 
บำบัดน้ำเสีย 

แบบ Zero Discharge 

ชัยพงษ์ เยาวภักดิ์  
นักวางแผนประจำบริษัท  
บางจากไบโอฟูเอล จำกัด 
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แต่การลงทุนเพื่อเชื่อมโยงเรื่องพลังงานทดแทนกับชุมชนยัง
ไม่จบสิ้น เพราะยังมีความร่วมมือระหว่างบางจากกับ MTEC 
(สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ: สวทช.) 
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ หรือวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดเล็ก ปลูกปาล์มแล้วนำมาขายให้กับโรงหีบเล็กๆ 
ที่ MTEC ได้ทำไว้ที่ อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี โดยบางจากจะ
เป็นผู้รับซื้อน้ำมันปาล์มที่ผลิตได้ 

แนวคิดดังกล่าวจะเริ่มนับหนึ่งขึ้นที่ผืนดินร้างหลายแสน
ไร่ ณ ทุ่งรังสิต เหตุที่ไม่มีการเข้าไปทำประโยชน์มานาน
หลายสิบปี เพราะดินเปรี้ยว แต่ปัจจุบันพบว่าต้นปาล์ม
สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่ดินลักษณะดังกล่าว   
ทั้งยังช่วยลดความเปรี้ยวของดินลงได้อีกด้วย 

ความรว่มมอืดงักลา่ว ยงักา้วไกลไปถงึขัน้นำผลการศกึษา
ของ MTEC เรื่องการใช้ประโยชน์ของต้นปาล์มอย่างเข้มข้น 
มาใช้กับชุมชนที่มีความร่วมมือกัน โดยเฉพาะชาวบ้าน  
ยา่นทุง่รงัสติ จากเดมิมอีาชพีทำสวนสม้ แตไ่มไ่ดผ้ล กห็นัมา
ปลูกปาล์มในพื้นที่สวนส้มเดิม ร่องน้ำที่มีอยู่แล้ว ก็ดัดแปลง
มาเลี้ยงปลา พื้นที่ระหว่างต้นปาล์ม ก็สามารถปลูกพืชอื่นๆ 
ร่วมด้วยได้ 

การใช้ประโยชน์จากต้นปาล์ม ที่ไม่ต่างอะไรกับต้นกล้วย
หรอืตน้มะพรา้ว นัน่คอืสามารถนำมาใชป้ระโยชนไ์ดท้กุสว่น... 
กลายเปน็สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา จากการศกึษาคน้ควา้ของ MTEC 

แมใ้นวนันี ้บรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จำกดั จะตัง้โรงกลัน่
ไบโอดีเซลที่อาศัยวัตถุดิบจากน้ำมันปาล์ม 100 เปอร์เซ็นต์ 
แต่วันข้างหน้า ผู้จัดการใหญ่ท่านนี้ยอมรับว่า โรงกลั่นแห่งนี้
พร้อมจะดัดแปลงอีกเล็กน้อยเพื่อรองรับพืชพลังงานชนิดอื่น
เพิ่มเติม หากผลการศึกษาวิจัยปรากฏชัดเจนว่าคุ้มค่า และ
แข่งขันได้ในทางธุรกิจ โดยเฉพาะ “สบู่ดำ” ที่มีคุณสมบัติ  
ไม่แข็งตัว เหมาะสำหรับผลิตไบโอดีเซลเพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศที่มีอากาศหนาว 

“วันนี้เรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่า เราจะเป็น Greenergy 
Excellence ที่มุ่งเน้นเรื่องพลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด ซึ่งในอนาคตก็จะไปให้ถึงเรื่องโซลาร์เซลล์” 

ตอกย้ำชัดๆ อีกครั้งตามสไตล์ “บางจาก” ขนานแท้ 



เมืองโบราณ... 
เปดประตูสู “ไทย” ไรกาลเวลา 

ครั้งแรกของการพาตัวเองไปสัมผัสเมือง
โบราณ สิ่งที่ไดรับไมใชแคความเพลิดเพลิน
และภาพถายนับรอย แตมากกวานั้นคือ
ความภูมิใจในรากเหงาของแผนดิน ถึงขนาด

ตองบอกตอแกมเชิญชวนดวยคําพูดที่วา 

“เปนสถานที่ที่ควรคาแกการไปเยี่ยมชม 
 ...อยางนอยสักครั้งในชีวติ” 

ศาลาพระอรหันต กอสรางดวยไมทั้งหลัง 
ตั้งโดดเดนอยูกลางน้ำ 

หอพระไตรปฎกที่ลอมรอบดวยบึงบัว 33พฤศจิกายน 2552 - มกราคม 2553 

ชีพจรลงเทา เรื่อง : สองขาสามัคค ี  ภาพ : สามสหาย 



1. 
เราเดินทางถึงเมืองโบราณในตอนสายของวันที่ฟาครึ้ม

เมฆมาก ซึ่งไมเหมาะเอาเสียเลยหากตั้งใจจะมาเพื่อบันทึก
ภาพความสวยงามของสิ่งกอสรางอันวิจิตรตระการตา 

ทวานี่เปนการทองเที่ยวตามแบบฉบับของชีพจรลงเทา 
จึงบอกไดคําเดียว ฟาเปนใจสุดๆ เพราะสําหรับนักปนมือ
สมัครเลน...ความสนุกสนานบนหลังอานมักสวนทางกับ
ปริมาณแสงแดดอยูเสมอ 

เราซื้อบัตรสยามพลัสในราคา 200 บาท (รวมคาเขาชม
กับคาเชาเจาพาหนะสองลอ) และเดินเลือกจักรยานคันที่
ถูกใจ กระทั่งกางแผนที่ดูเสนทางนั่นแหละ จึงไดรูวา 
ขอบเขตพื้นที่ของเมืองโบราณมีลักษณะคลายขวานทองของ
ไทย ทั้งยังจัดวางตําแหนงของสิ่งกอสรางตางๆ โดยอางอิง
กับภูมิภาคของสถานที่จริงอีกดวย 

เชน พระบรมธาตไุชยา จ.สรุาษฎรธาน ีและพระบรมธาต ุ
จ.นครศรีธรรมราช อยูตรงสวนที่เปนดามขวาน ดานเจดีย
สามองค จ.กาญจนบุรี พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ 
และพระปรางคสามยอด จ.ลพบุรี กระจายกันอยูตอนกลาง 
ปราสาทหินพนมรุง จ.บุรีรัมย ปราสาทเขาพระวิหาร 
จ.ศรีสะเกษ และพระธาตุพนม จ.นครพนม อยูบริเวณคม
ขวาน โดยมีเจดียเจ็ดยอด จ.เชียงใหม และวิหารวัดภูมินทร 
จ.นาน อยูตรงสวนบนสุด 

แต...โอโห นับรวมสิ่งกอสรางทั้งหมดมีจํานวนมากถึง 
116 แหง แลววันนี้เราจะปนจักรยานเที่ยวไดครบทุกสถาน
ที่หรือเปลาเนี่ย 

 
2. 

เมืองโบราณเปนพิพิธภัณฑกลางแจงทางศิลปวัฒนธรรม
ไทยที่ยิ่งใหญระดับโลก ตั้งอยูในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
บนพื้นที่ประมาณ 600 ไร สิ่งกอสรางตางๆ ที่ถูกรวบรวม
และจัดแสดงอยูที่นี่สามารถแบงไดเปน 3 กลุม 

กลุมแรก คอื สิง่กอสรางทีร่ือ้ถอนจากสถานทีจ่รงิ 
หรือขอผาติกรรมจากศาสนสถานตางๆ แลวนํามาปลูก
สรางหรือจัดแสดงในเมืองโบราณ 

เชน วัดจองคํา ซึ่งขอผาติกรรมมาจากวัดจองคําที่ 
อ.งาว จ.ลําปาง เปนสิ่งกอสรางที่สะทอนสถาปตยกรรม
แบบไทใหญ กลุมอาคารทั้งหมดอันประกอบดวยวิหาร 
ศาลา และกุฏิลวนสรางขึ้นดวยไมสัก และประดับดวย
งานสลักไมที่แสดงฝมือของชางพื้นบานภาคเหนือ... 
ขอบอกวา อยาแคโฉบผาน แตควรหยุดแวะเขาไปชม
ภายใน 

หอพระไตรปฎก ที่ตั้งตระหงานกลางสระน้ำ เพื่อ
ปองกนัการกดัทาํลายของมดและปลวก ซึง่แทบหาดไูมได
ในปจจุบัน ก็เปนอีกสิ่งที่ขอผาติกรรมมาจากวัดใหญ 
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม...สวยและดูขลัง 

นอกจากนี้ยังมีชุมชนตลาดโบราณ ชุมชนตลาดน้ำ 
หมูบานไทยภาคเหนือ หมูบานไทยภาคกลาง ที่ยก
อาคารบานเรือนแบบเกามาจัดแสดงและจําลองวิถีชีวิต
ความเปนอยูของผูคนในอดีตใหคนรุนปจจุบันไดรับรู 

กลุมที่สอง คือ โบราณสถานและปูชนียสถาน
สําคัญของประเทศ ซึ่งสวนใหญดําเนินการสํารวจ 
รังวัดสรางขึ้นใหมตามสัดสวนถูกตองในขนาดเทาจริง
หรือเล็กกวาของจริง อาทิ 

วิหารหลวงวัดมหาธาต ุจ.สุโขทัย และพระปรางค
วดัพระศรรีตันมหาธาต ุจ.ราชบรุ ียอเหลอื 3 ใน 4 
สวนของตนแบบ วิหารวัดภูมินทร จ.นาน ยอเหลือ    
2 ใน 3 สวนของตนแบบ 

สวนปราสาทเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ นับวา      
อลังการไมนอย เพราะตองสรางยอดเขาพระวิหารขึ้น
มาใหม โดยยอสวนเหลอืเพยีง 1 ใน 10 ของสถานทีจ่รงิ 
พรอมกับจําลองตัวปราสาทเขาพระวิหารดวยสัดสวน  

ลวดลายแกะสลักหิน 
บนตัวปราสาทเขาพระวิหาร 

ปราสาทเขา 
พระวิหารที่ยอ
สัดสวนใหเล็กลง
จากของจริง 

พระพุทธรูปภายในศาลาพระอรหันต 
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1 ใน 3...หากเดินขึ้นไปถึงยอดเขา นอกจากไดสํารวจ      
ตัวปราสาทอยางใกลชิด ยังมีวิวมุมสูงของเมืองโบราณเปน
ของแถมอีกดวย 

แตที่โดดเดนที่สุดเห็นจะเปนพระที่นั่งสรรเพชญ
ปราสาท จ.อยุธยา ซึ่งตนแบบถูกเผาทําลายเหลือเพียงซาก
ฐานเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ป พ.ศ.2310 จึง 
ตองผานกระบวนการสืบคนหลักฐานทางประวัติศาสตร
อยางละเอียดรอบคอบ กวาจะสําเร็จออกมาเปนพระที่นั่ง
สรรเพชญปราสาทหลังใหมนี้ 

กลุมสุดทาย คือ สถาปตยกรรมและประติมากรรมที่
รังสรรคขึ้นดวยจินตนาการที่ผสมผสานกับความเชื่อทาง
ศาสนาและปรัชญาตะวันออก ไดแก 

เขาพระสุเมรุ ซึ่งตามความเชื่อเรื่องพุทธจักรวาลของ
คนไทย สถานที่แหงนี้เปนศูนยกลางของจักรวาลและลอยอยู
เหนือผืนน้ำโดยมีปลาอานนท หนุนอยูดานลาง รอบเขา
พระสุเมรุเปนที่อยูของสิ่งมีวิญญาณในภพภูมิตางๆ ตั้งแต
สัตวนรก เดรัจฉาน มนุษย ไปจนถึงเทวดา บนยอดเขา
พระสุเมรุคือสวรรคชั้นดาวดึงส ซึ่งเปนที่ตั้งของนครแหง
เทพ...สวนนี้สรางออกมาไดสวยงามนาประทับใจ 

อุทยานเทวโลก สรางขึ้นเพื่อประดิษฐาน        
ประติมากรรมสําริดรูปเทพเจาในลัทธิฮินดู และเปนที่
รูจักของคนไทยมาแตสมัยโบราณ เชน พระนารายณ 
พระพรหม พระศิวะ...เปนสวนกวางและรมรื่น เดินชม
ประติมากรรมไดอยางสบายๆ 

 
3. 

ผูที่อยากสัมผัสเมืองโบราณในเวลาจํากัด การเที่ยว
ดวยรถรางเปนทางเลือกที่เวิรกมาก เพราะนอกจากจะ
นั่งชมสถาปตยกรรมและวิวเขียวๆ สองขางทางไดอยาง
สบายใจสบายขาแลว ยังมีไกดคอยบรรยายความสําคัญ
ของทุกสถานที่ที่รถรางแลนผานอีกดวย 

แตสําหรับคนชอบละเลียดเที่ยว การปนจักรยาน
ถือวาเหมาะมาก อยากแวะถายรูปตรงไหนก็จอด อยาก
พักตรงไหนก็หยุด หายเหนื่อยเมื่อไรคอยออกแรงปน
กันตอ 

ที่สําคัญถนนที่พาเราและเจาสองลอลัดเลาะไปยัง
โซนตางๆ ของเมืองโบราณนั้นคอนขางกวางและอยูใน
สภาพดี แถมดวยรมเงาจากตนไมใหญใหหลบรอนได
เปนระยะๆ จึงถือวาเหมาะแกการออกแรงปนจักรยาน
ทองเที่ยวอยางเพลินเพลินยิ่งนัก 

เวลากวา 6 ชั่วโมงผานไปอยางรวดเร็ว และก็เปน
จริงดังคาด...เราเที่ยวเมืองโบราณไดไมถวนทั่ว จึง
สัญญากับตัวเองวาจะกลับมาเที่ยวซ้ำเมื่อมีโอกาส 

ฟาที่หมนมาตลอดทั้งวันเริ่มโปรยละอองฝนในชวง
เย็น เรงใหเราตองออกแรงปนเต็มสปดเพื่อนําจักรยาน
มาคืนที่ประตูทางออก ระหวางแลนฉิวผาน
สถาปตยกรรมไทยจากหลากหลายยุคสมัย พลันรูสึก
ขึ้นมาวา หากไมมีพิพิธภัณฑกลางแจงที่รวบรวมราก
เหงาของชาติใหมาอยูรวมกัน ศิลปวัฒนธรรมเหลานี้คง
เลือนหายไปตามวันเวลาเปนแนแท 

ตองขอบคุณคุณเล็ก วิริยะพันธุ ซึ่งเปนผูริเริ่มและ
ลงมือสรางเมืองโบราณ...ความตั้งใจของเขาในวันวาน
ชวยใหบางสวนของภาพสะทอนความเปนไทยสามารถ
กาวขามกระแสเวลาและคงอยูมาจนถึงวันนี ้

ฉบับหนา 
ปนไปไหนดีนา... 

พระพุทธรูป
ภายในวัดจองคํา 
ซึ่งเปนศิลปะแบบ
ไทใหญ 

วิหารหลวงวัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย 

งานจิตรกรรมและแกะไมภายใน
สวรรคชั้นดาวดึงส 

งานแกะไม
บนบานประตู 
ของวิหาร 
วัดภูมินทร 
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เมื่อเอ่ยถึงขุมพลังข้างบ้าน แน่นอนว่าผู้คนส่วนใหญ่จะ
นึกถึงแหล่งพลังงานใหม่ๆ ที่เราเคยมองข้ามไป 

แต่แท้จริงแล้ว ขุมพลังหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ การ
ประหยดัพลงังานทีจ่ะตอ้งใชใ้นบา้นเรอืนและในชวีติของเราเอง 
เพราะหากเราลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นลง เราก็ลดความ
จำเป็นที่จะต้องดิ้นรนหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ ลงไปด้วย 

การจัดการด้านความต้องการใช้พลังงานจึงเป็นเสมือนกับ
การอุดรูรั่ว เพื่อรักษาพลังงานไว้ใช้ในงานที่จำเป็น ขุมพลังข้าง
บ้านฉบับนี้จึงชวนคิดเรื่องประหยัดพลังงานกันสักหน่อย 

 
ทำไมในโบสถ์ถึงเย็นสบาย
 
หากไม่นับช่วงฤดูหนาวอันแสนสั้นแล้ว คนเมืองในปัจจุบัน

นี้ล้วนถวิลหาเครื่องปรับอากาศหรือแอร์กันทั้งนั้น จนทำให้
พลังงานที่ใช้ในการเปิดแอร์คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 
ของพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านเรือน 

 
แตใ่นยคุอดตีซึง่ไมม่แีอร์คนไทยเราอยูก่นัอยา่งไร
 
ผมเชื่อว่าผู้อ่านหลายท่านคงเคยไปนั่งในโบสถ์ ท่านก็คง

รู้สึกเย็นสบาย สิ่งนั้น ทำให้ผมสงสัยว่า บรรพบุรุษของเรา
อาศัยภูมิปัญญาใด ทำให้ในโบสถ์ช่างเย็นสบาย โดยไม่ต้องใช้
แอร์ 

เมือ่ผมไดอ้า่นบทสมัภาษณข์อง ผศ.ดร.ยงธนศิร ์พมิลเสถยีร 
ผมจึงทราบคำตอบ 

 
เหตุผลที่โบสถ์ให้ความรู้สึกเย็นสบายก็เพราะ ตัวโบสถ์เป็น

อาคารที่มีผนังหนา จึงเป็นฉนวนช่วยกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่

อุดรูรั่วด้านพลังงาน
(ตอนที่1)

เรียนรู้จากภูมิปัญญาไทย
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โบสถ์ไปในตัว ขณะเดียวกัน วัสดุที่ใช้คือปูนขาว ยังมีคุณสมบัติ
ในการระบายอากาศและความชื้นออกสู่ภายนอกตัวอาคารได้
เป็นอย่างดี 

ส่วนกระเบื้องที่มุงหลังคาโบสถ์เป็นกระเบื้องดินเผา ซึ่งจะ
ไม่รับความร้อนเข้าสู่บ้าน ต่างจากกระเบื้องซีเมนต์หรือหลังคา
โลหะที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ซึ่งจะรับและสะสมความร้อนเข้า  
สู่บ้าน 

การทำหลังคาโบสถ์ให้สูง ก็ช่วยในการระบายอากาศร้อน
ได้เป็นอย่างดี เพราะอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นออกทางด้าน
บน และอากาศที่เย็นกว่าจะไหลเข้ามาแทนที่ หรือที่เรียกกัน
ทางวิชาการว่า passive cooling 

หากมองไปยังบ้านเรือนของคนไทยในอดีตก็จะมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันคือ การให้ความสำคัญกับการไหลเวียนของ
อากาศ คนไทยในอดีตจึงต้องวางตัวบ้านให้สอดคล้องกับ
ทิศทางลม และยกตัวบ้านให้สูงเพื่อให้ลมเย็นพัดผ่าน 

นอกจากนั้น ภายในตัวบ้านก็ทำช่องทางไหลเวียนของ
อากาศไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่องลายฉลุเหนือหน้าต่าง หรือ
ช่องแมวลอด ล้วนมีส่วนสำคัญในการนำความร้อนออกจาก
บ้านทั้งสิ้น 

ภายนอกตัวโบสถ์หรือตัวบ้านก็มักมีการปลูกต้นไม้ไว้
มากมาย เพื่อเป็นร่มเงาให้กับตัวบ้าน ทำให้บ้านไม่ต้องสัมผัส
กับแสงแดดและความร้อนโดยตรง 

การออกแบบอาคารบ้านเรือนในอดีตจึงเป็นภูมิปัญญาใน
การปรับตัวให้เข้ากับภูมินิเวศ 

ช่วงเวลาหนึ่งที่สังคมไทยเราหลงลืมภูมิปัญญาดั้งเดิม แล้ว
หันไปรับเอาแนวคิดในการสร้างบ้านแบบตะวันตก ซึ่งเน้นการ
เก็บความร้อนไว้ในบ้าน เพื่อต่อสู้กับความหนาวเย็น เราจึงจำ

ต้องรับเอาแอร์มาช่วยดูดความร้อนออกจากตัวบ้านอีกด้วย 
(หรือไม่งั้นก็นั่งรถไปรับแอร์นอกบ้าน) 

แม้ว่าเราได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการอยู่อาศัยของเรามา
นานหลายสิบปี จนกระทั่งหลายคนนึกไม่ออกว่าเราจะกลับไป
อยู่บ้านไทยแบบเดิมได้อย่างไร แต่เราก็ยังสามารถนำภูมิ
ปัญญาไทยมาปรับใช้กับบ้านแบบปัจจุบันได้เช่นกัน 

ตัวอย่างเช่น ผมออกแบบบ้านให้มีหลังคาทรงสูง และแบบ
บา้นมทีางลมไหลผา่นไดส้ะดวก รวมถงึมชีอ่งลมดา้นใตห้ลงัคา
เพื่อระบายลมร้อน และให้ลมเย็นไหลเข้ามาแทนที่ 

ขณะเดียวกัน ผมก็หลีกเลี่ยงการจัดวางห้องนอน และห้อง
นั่งเล่นไว้ทางทิศตะวันตก ซึ่งรับความร้อนในช่วงบ่ายอย่าง  
เต็มที่ และเมื่อเรากลับมาถึงบ้าน และนั่งพัก เราก็จะรู้สึกร้อน 
จนจำต้องเปิดแอร์ในทันใด 

ส่วนผนังและหลังคา ผมก็เลือกบริษัทก่อสร้างที่ใส่ฉนวน
โฟมเข้าไปตรงกลางระหว่างปูนชั้นนอกและปูนชั้นใน ทำให้ลด
ความร้อนในการถ่ายเทเข้าสู่บ้านได้เป็นอย่างมาก 

นอกบ้านผมขุดสระน้ำหน้าบ้าน และปลูกต้นไม้รอบบ้าน 
โดยเฉพาะทางทิศตะวันตก ผมมีต้นโพธิ์และต้นตาลที่ติดมา
กับที่ดินเดิม ช่วยกางร่มให้กับบ้านอีกชั้นหนึ่ง 

ในทีส่ดุ บา้นของผมจงึรอดพน้จากการตดิแอร ์หากวนัไหน
รู้สึกร้อนไปบ้างก็เปิดพัดลมช่วยแทนทำให้ช่วยทุ่นค่าไฟฟ้าไป
ไดก้วา่เดอืนละ 2,000 บาท ปหีนึง่กป็ระหยดัไดเ้ปน็หมืน่นะครบั 

นี่คือขุมพลังจากภูมิปัญญาไทย ที่ช่วยลดพลังงานที่ไม่
จำเป็น ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า และยังช่วยลดโลกร้อนได้
โดยตรงอีกด้วย 

ฉบับหน้าเราจะมาอุดรูรั่วกันต่อไปนะครับ 

หากมองไปยังบ้านเรือนของ
คนไทยในอดีตก็จะมีลักษณะ

คลา้ยคลงึกนัคอืการใหค้วามสำคญั
กบัการไหลเวยีนของอากาศคนไทย

ในอดีตจึงต้องวางตัวบ้านให้
สอดคล้องกับทิศทางลมและยกตัว
บ้านให้สูงเพื่อให้ลมเย็นพัดผ่าน

http://www.teedindd.com/home/components/ 
com_joomlaboard/uploaded/images/DSCF3071_2.jpg 
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และน่าจะยั่งยืน
ฟังแล้วทำให้นึกถึงภาพคนไทยต่างวัยต่างอาชีพทั้งชาย

และหญิงยืนเข้าแถวหน้ากระดานตระเบ็งเสียงร้องเพลงชาติ
อย่างแข็งขันขณะที่ธงชาติไทยผืนใหญ่โบกสะบัดพลิ้วไหวอยู่
เบื้องหลัง

ในที่สุดก็ถึงวันที่คนไทยและชาติไทยจะยืนหยัดอย่างเต็ม
ภาคภูมิเราจะลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานต่างๆจาก
ตา่งชาติและนำแหลง่พลงังานจากภาคเกษตรและจากธรรมชาติ
ที่มีในบ้านเราอย่างเหลือเฟือมาผลิตเป็นพลังงานใช้ใน
ประเทศสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานและสร้างงานให้
กระจายไปสู่พ่อแม่พี่น้องชาวไทยถ้วนหน้า

คิดแล้วอยากโทรไปบอกพ่อแม่พี่น้องและลุงป้าน้าอาที่
บ้านนอกว่าเตรียมตัวกันให้ดีวันนี้และวันหน้าเราจะมีส่วน
ร่วมและมีรายได้จากการผลิตพลังงานให้ประเทศแล้ว

ในบั้นปลายชีวิตผมฝันจะมีโรงไฟฟ้าขนาดย่อมของผม
เองผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวภาพจากชุมชนที่ผมอาศัยอยู่
และขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้รัฐบาลเลี้ยงตัวเองอย่างพอเพียง

ผมดีใจได้ไม่นานโฆษณาชุดพลังงานนิวเคลียร์ของการ

ฤาจะ(ไม่)เข้มแข็ง
พลังงาน…ไทย

เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555โดยมีคณะรัฐมนตรีและ
ตัวแทนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจฝ่ายต่างๆตลอด
จนพ่อค้าและนักธุรกิจต่างๆมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

รัฐบาลเห็นพ้องต้องกันว่าโครงการ“ไทยเข้มแข็ง”จะช่วย
ให้เศรษฐกิจและสังคมไทยเข้มแข็งขึ้นด้วยเม็ดเงินที่อัดฉีด
ลงไปเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆกว่า1.4ล้านล้านบาท

สำหรับการสร้าง“ไทยเข้มแข็งด้านพลังงาน”รัฐบาลมี
แผนสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและพลังงานทดแทนด้วย
วงเงินกว่า209,893ล้านบาท

โดยเน้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่และพลังงานไฟฟ้า
จากกังหันลมรวมทั้งพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆเพื่อลด
ความเสี่ยงด้านพลังงานและเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ให้ประเทศ

ผมชอบคำว่า“ไทยเข้มแข็ง”ที่ถูกนำเสนอในโครงการ
ของรัฐบาลชุดนี้มากมันทำให้คิดถึงคำว่าชุมชนเข้มแข็ง
สังคมเข้มแข็งหรือประชาชนเข้มแข็งมันดูหนักแน่นจริงจัง
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ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ที่ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนช์่องหนึ่งก็ทำให้ผมหัวใจสลายภาพผมและ
คนไทยยืนร้องเพลงชาติกันหน้าสลอนใต้ผืนธงปลิวไสว
ดับวูบลงทันใดราวกับมีใครเดินสะดุดปลั๊กจนไฟดับ

ในโฆษณาดังกล่าวมีเรื่องเล่าว่าพลังงานนิวเคลียร์เป็น
พลงังานทดแทนทีจ่ะมาเพิม่ความมัน่คงดา้นพลงังานแกป่ระเทศ
และในตอนนี้ไม่มีแหล่งพลังงานอื่นใดที่มีศักยภาพเทียบเท่า
พลงังานนวิเคลยีรแ์ลว้ขณะทีป่ระเทศอืน่ๆทัว่โลกกใ็ชพ้ลงังาน
นิวเคลียร์กันเป็นปกติเพราะมีการจัดการเทคโนโลยีที่มี
ความปลอดภัยสูงพลังงานนิวเคลียร์ทั้งถูกทั้งดีและเป็น
มิตรกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมไม่มีเหตุผลใดๆที่คนในประเทศ
กำลังพัฒนาอย่างเราจะหวาดกลัว

ราวกบัวา่นีค่อืแหลง่พลงังานใหมท่ีจ่ะมาสรา้งความเขม้แขง็
ให้สังคมไทย

ผมไม่แน่ใจว่าจะเชื่อเรื่องเล่าในโฆษณาชิ้นนั้นได้มากน้อย
แค่ไหนและที่สำคัญผมมองไม่ออกว่าการหนุนให้พลังงาน
นิวเคลียร์เป็นพลังงานทดแทนของกฟผ.จะสนองนโยบาย
“ไทยเข้มแข็ง”ของรัฐบาลได้อย่างไร

เพราะการเลือกพลังงานนิวเคลียร์ก็คือการเลือกรวม
ศูนย์พลังงานไว้ที่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เทคโนโลยี
จากตา่งชาติมผีูเ้ชีย่วชาญดา้นพลงังานไมก่ีก่ลุม่เปน็ผูก้มุอำนาจ
และแรย่เูรเนยีมซึง่เปน็เชือ้เพลงินวิเคลยีรก์ต็อ้งซือ้จากตา่งประเทศ
ก่อให้เกิดการจ้างงานไม่กี่ตำแหน่งทั้งยังไม่กระจายการจ้าง
งานไปสู่ชาวบ้านทั่วไป

การที่กฟผ.เลอืกนำเสนอพลงังานนวิเคลยีรใ์นฐานะพลงังาน
ทดแทนดูจะขัดกับความตั้งใจของรัฐบาลที่จะกระจายความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและพลังงานไปสู่ประชาชนรากหญ้า
ขณะเดียวกันก็มีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งอันใหม่
ขึ้นในสังคมไทย

แคค่ดิวา่จะตัง้โรงไฟฟา้นวิเคลยีรท์ีไ่หนใกลบ้า้นใครคนใน

พื้นที่ก็คงปั่นป่วนกินนอนไม่สุขเป็นแน่ดัชนีความสุขและ
ความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่นั้นคงทิ้งดิ่งลงสุดตัวเพราะจะ
เกิดความขัดแย้งเรื่อง“เอา-ไม่เอา”โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของ
ผูค้นในสงัคมและคงไมส่ามารถจดัการไดโ้ดยงา่ยดว้ยกระบอง
ปืนหรือก๊าซน้ำตา

อย่าเอา“ขัดแย้ง”ซุกไว้ใต้คำว่า“เข้มแข็ง”เลยครับ
วันนี้รัฐบาลควรเปิดนโยบายและโครงการต่างๆให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการนำเสนอและพัฒนาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะ
เรื่องพลังงานควรมีการกระจายอำนาจด้านการผลิตและการ
จัดการออกไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดเพราะจะเป็นการสร้าง
รายได้ที่แน่นอนและยั่งยืนให้แก่ชาวบ้าน

อยา่ปลอ่ยใหก้ลุม่ผลประโยชนห์รอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นพลงังาน
บางกลุ่มมาสร้าง“เรื่องเล่า”ด้วยตัวเลขและโวหารต่างๆจน
มาปิดบังความจริงด้านอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
กว้างขวางจากการเลือกแหล่งพลังงานที่ทำให้สังคมเสี่ยงภัย
แทนที่สังคมไทยจะเข้มแข็งอาจจะง่อนแง่นและโงนเงนได้

ผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์รู้ว่าแท้จริงแล้วพลังงานไทยเข้มแข็ง
และยั่งยืนได้อย่างไรคุณอภิสิทธิ์ยังหนุ่มพอที่จะมุ่งมั่นและ
กล้าตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนทิศทางด้านพลังงานของประเทศนี้
ให้เข็มแข็งได้จริงๆ

อย่าให้กลุ่มผลประโยชน์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
บางกลุ่มสร้าง“เรื่องเล่า”ว่าด้วยนิวเคลียร์มาเพิ่มความขัด
แย้งในสังคมไทยให้ปะทุเพิ่มขึ้นอีกเลย

พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกตัวจริงเสียงจริง
ยังมีอยู่จริงๆอยู่กับดินน้ำสายลมแสงแดดและพืชพรรณ
ในบ้านเรานี่เองเพียงแต่รัฐบาลไทยและคนไทยต้องมีปัญญา
ความรู้และกล้าพอที่จะนำมันมาสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง
อยา่งเหมาะสมถา้รอแตซ่ือ้พลงังานและเทคโนโลยจีากตา่งชาติ
แล้วอย่างนี้จะบอกว่าจะสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งได้อย่างไร

มองไม่ออกว่าการหนุนให้พลังงาน
นิวเคลียร์เป็นพลังงานทดแทนของ

กฟผ.จะสนองนโยบาย
“ไทยเข้มแข็ง”ของรัฐบาลได้อย่างไร
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เขาหลวง...ยอดเขาสูงที่สุดของเทือก
เขาตะนาวศร ีคอืตน้นำ้ของนำ้ตกหว้ยยาง 
สถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อใน ต.ห้วยยาง 
อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ
อาณาบริเวณใกล้เคียงกันนี้เองกลาย
เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ 

เพราะไม่เพียงแต่มีชาวสวนมะพร้าว 
ยังมีชาวประมงพื้นบ้าน และรีสอร์ตอีก
หลายแหง่เรยีงรายอยูร่มิชายทะเล ทำให้
สิง่แปลกใหมท่ีผ่ดุขึน้ในชมุชน...ถกูจบัตา 

บริษัท ที.พี. อุตสาหกรรมเหรียญชัย 
จำกัด คือเจ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ระบุ
กำลังการผลิตแตกต่างกัน นั่นคือใน  
เอกสารขอกู้เงินจากธนาคารระบุว่า 9.9 
เมกะวัตต์ แต่ในเอกสารขออนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับระบุว่า 9.4 
เมกะวัตต์ 

ส่วนเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้เลือก
ใช้คือ เชื้อเพลิงผสม…โดยเชื้อเพลิงหลัก
ของโรงไฟฟา้แหง่นีค้อืขยุมะพรา้วทีเ่หลอื

จากโรงตีใย ทางมะพร้าว และกะลา
มะพร้าว 

...ตวัเลข 250 ตนั คอืปรมิาณเชือ้เพลงิ
ที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ต้องใช้ทุกวัน โดยระบุ
ไว้ว่าหาได้จากในพื้นที่ อ.ทับสะแก 

แม้เชื้อเพลิงแต่ละชนิด ล้วนมีอยู่
แล้วในพื้นที่แห่งนี้ แต่สถานการณ์เป็น
เช่นไรกันแน่? 

กะลามะพร้าว ถือเป็นเชื้อเพลิงที่ให้
ความรอ้นสงู แตป่จัจบุนั ชาวสวนมะพรา้ว
ล้วนเผากะลามะพร้าว ส่งขายให้กับ
ธุรกิจรับซื้อถ่านกะลามะพร้าว เพื่อนำ
ไปใช้กรองน้ำ แน่นอนว่าขายได้ราคาสูง
กวา่การรบัซือ้กะลามะพรา้วของโรงไฟฟา้
ชีวมวลแห่งนี้ 

ทางและกา้นมะพรา้ว ชาวสวนกเ็หลา
ก้านมะพร้าว เพื่อขายให้กลุ่มผลิต
ไม้กวาดทางมะพร้าว ส่วนแกนกลางของ
ทางมะพร้าวก็มีรถมารับซื้อถึงหน้าบ้าน 
เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาอิฐ หรือ
เผากระถางในจังหวัดใกล้เคียง เช่น

เดียวกันว่าชาวสวนก็ขายทั้งทางมะพร้าว
และกา้นมะพรา้วไดร้าคาสงูกวา่การรบัซือ้
ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ขยุมะพรา้ว ถือเป็นวัสดุเหลือใช้จาก
โรงตีใยที่กลุ่มเพาะพันธุ์ต้นไม้ต้องการ 
และเป็นวัตถุดิบหลักในการทำปุ๋ยหมัก
ของชาวสวนมะพร้าวทั้งอำเภอ 

ทุกวันนี้การทำปุ๋ยของชาวสวนเพิ่ม
จำนวนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นผลพวงจากการ
ปรับตัวเพื่อลดต้นทุนในการผลิต เพราะ
ปุ๋ยเคมี มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ 

ที่สำคัญก็คือ...จะมีสักกี่คนที่รับรู้ว่า 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ประเทศ
ไทยต้องเปิดเสรีทางการค้ามะพร้าวกับ
ประเทศในอาเซียน เมื่อถึงวันนั้น... 
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งมีผลผลิต
มะพร้าวมากกว่าไทยสามารถส่ง
มะพร้าวเข้ามาขายในประเทศไทยได้
โดยไม่ต้องเสียภาษี 

สถานการณ์เช่นนี้ จะกดดันให้
ชาวสวนมะพร้าวยิ่งต้องลดต้นทุนให้

ทำไม
คัดค้าน
ต้อง

โรงไฟฟ้า
ชีวมวลห้วยยาง?
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จับเข่าเล่าเรื่อง เรื่องและภาพ : อัญชุลี ชุมรุม 

ขุยมะพร้าว ถือเป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงตีใย  

ที่กลุ่มเพาะพันธุ์ต้นไม้ต้องการ และเป็นวัตถุดิบ  

หลักในการทำปุ๋ยหมักของชาวสวนมะพร้าว  

ทั้งอำเภอ 



มากที่สุด แล้วใครจะตอบได้ว่า ความ
ต้องการขุยมะพร้าว ณ ห้วงเวลานั้นจะ
เป็นเช่นไร จะเพียงพอต่อความต้องการ
หรือไม่ แล้วราคาจะแพงขึ้นหรือไม่? 

หนำซ้ำ...ยังมีแนวโน้มว่า จะมีการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดไม่เกิน 
10 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อำเภอเดียวกันอีก 
2 โรง และหากนับทั้งจังหวัดก็จะมีอีก
ประมาณ 8 โรงที่กำลังอยู่ระหว่างการ
ขออนุญาต ทุกโรงล้วนมีกำลังการผลิต
อยู่ระหว่าง 9.2-9.9 เมกะวัตต์ทั้งสิ้น 

เมื่อรู้เช่นนี้ ชาวห้วยยางก็หวั่นใจว่า 
วันข้างหน้าจะเกิดการผสมเชื้อเพลิง
ระหว่างถ่านหินกับชีวมวลขึ้นมาได้ โดย
อ้างว่าเพื่อลดต้นทุนในการผลิตกระแส
ไฟฟ้าหรือหยิบยกเหตุผลสวยหรูอื่นมา
ประกอบ 

ทุกวันนี้ คำว่า “ชีวมวล” เหมือนผ้า
ยันต์กันผี ไม่ต้องศึกษาผลกระทบใดๆ 
ทั้งสิ้นก็ได้ใบอนุญาตเบ็ดเสร็จจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมให้ก่อสร้าง  
โรงไฟฟ้าได้ แค่ขอให้ระบุในเอกสารการ
ขออนุญาตว่าไม่เกิน 10 เมกะวัตต์
เท่านั้นเป็นอันใช้ได้ 

โรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ติดกับชุมชน
เช่นที่ห้วยยาง ก็ผ่านการอนุมัติไม่ยาก
ทั้งๆ ที่ใช้รายชื่อ (จริงผสมปลอม) ของ
ผู้เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์แทนการทำ
ประชาคมหมู่บ้าน ไม่เคยชี้แจงข้อมูล 
จนชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ตั้ง
ขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เฉพาะในโรงตีใย
เท่านั้น 

แต่พอรู้ว่าไม่ใช่...ก็บานปลายกลาย
เป็นการรวมตัวนับพันคนล้อมที่ทำการ 
อบต.ห้วยยาง เพื่อขอให้ยุติโครงการ 
เพราะเป็นโครงการที่ชุมชนไม่เคยร่วม
ตัดสินใจ ไม่เคยมีการชี้แจงข้อมูลก่อน
การทำโครงการ 

25 สิงหาคม 2552 กลายเป็นวัน
ปรอทแตก ชาวบ้านชุมนุมนับพันคน
เพื่อตรวจสอบโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
และมีการชุมนุมตามมาอีกครั้งเมื่อวันที่ 
1 กันยายน 2552 จนในที่สุด อบต. 
ห้วยยาง ก็สรุปด้วยมติเอกฉันท์ของที่
ประชุมให้ยุติโครงการ ประกอบกับใบ
อนุญาตก่อสร้างหมดอายุ จึงต้องยุติการ
ก่อสร้างลงเช่นกัน 

ณ วันนี้ บรรยากาศของความหวาด 

ระแวงเข้าครอบงำชุมชน ทั้งการปล่อย
ข่าวเก็บแกนนำ ขู่ฟ้องแพ่ง คดีกักขัง
หน่วยเหนี่ยวนายอำเภอ คดี อส.ยิงปืน
ในที่สาธารณะ ทา่มกลางการตรวจสอบ
โครงการทกุเมด็ ทกุประเดน็กำลงัเริม่ขึน้ 
พรอ้มกบัดอกเบีย้เงินกู้ที่ไม่หยุดตามมติ 
อบต. กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเผชิญ
หน้าที่รุนแรงขึ้น 

โรงไฟฟ้าชีวมวลห้วยยาง...ไม่ใช่
โครงการเดยีวในประเทศไทยทีถ่กูชาวบา้น
ในพื้นที่ต่อต้าน แต่เพราะเงื่อนไขที่ระบุ
ว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดไม่เกิน 10 
เมกะวัตต์ ไม่ต้องทำรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ได้กลายเป็นการ
เปิดช่องให้เกิดโรงไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 
9.9 เมกะวัตต์ทั่วประเทศ จนบานปลาย
มาจนถึงทุกวันนี้  

สำหรบัทีน่ี.่..ความแตกแยกของชมุชน
นับวันยิ่งร้าวลึกลงเรื่อยๆ จนยากแก่การ
เดาได้ว่าอนาคตของห้วยยางจะเป็น
อย่างไร แต่แน่นอนที่สุดว่า ชาวบ้านยัง
คงยืนยันว่าไม่ต้องการให้สร้างโรงไฟฟ้า
ชีวมวลห้วยยาง 

41พฤศจิกายน2552-มกราคม2553

โรงไฟฟ้าชีวมวลห้วยยาง...ไม่ใช่โครงการเดียวในประเทศไทยที่ถูกชาวบ้าน ในพื้นที่ต่อต้าน แต่เพราะเงื่อนไขที่ระบุว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ไม่ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ...  
จึงทำให้บานปลาย 

คอลัมน์นี้เปิดกว้างสำหรับทุกชุมชน 
ที่ต้องการเล่าเรื่องราวจากบ้านของตนเอง  
ในทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงาน  
เพื่อบอกกล่าวถึง ความทุกข์-ความสุข  

จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโดยตรง 
สนใจส่งเรื่องเล่าจากบ้านของท่านมาได้ที่ 

energymag@hotmail.com เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์   
จะมีรางวัลเล็กๆ น้อยๆ จาก สสส.   

มอบให้เป็นกำลังใจด้วยค่ะ  



ของสัตว์

ความเดิมตอนที่แล้ว ว่าด้วยการตรวจวัดความฉลาดของ
สตัว ์ทีอ่าจวดัจากนำ้หนกัของสมอง จำนวนของเซลลป์ระสาท
จำเพาะ หรือความสามารถในการแก้ปัญหาช่วงสั้นๆ ในเชิง 
puzzle เช่น การแคะของกินออกจากกล่องที่ทำกลไก หรือ
เป็นเขาวงกต 

ฉบบันีจ้ะวา่ดว้ยตวัอยา่งการทดลองเชงิพฤตกิรรมทีบ่ง่บอก
ความฉลาดของสตัว ์เพือ่ใชช้ีว้ดัวา่สตัวแ์ตล่ะกลุม่ มคีวามฉลาด
มากนอ้ยกวา่กนัแคไ่หน ขอเตอืนวา่ อยา่เอาไปใชว้ดักบัเพือ่นๆ 
นะครับ ท่านอาจจะตกใจก็ได้...คำผรุสวาท เช่น ไอ้กระบือ... 
หรือไอ้สมองหมา ปัญญาควาย...คำด่าอาจเป็นคำชมไปก็ได้ 
เพราะความจริงแล้ว คนบางคนอาจจะแย่กว่านั้นอีก 

สัตว์ในกลุ่มที่นักวิจัยนิยมศึกษา ได้แก่กลุ่ม Ape หรือลิง
ที่มีพัฒนาการทางสมองสูง ได้แก่ ชะนี กอริลล่า ชิมแปนซี 
โบโนโบ (เดิมนับเป็นชนิดย่อยของชิมแปนซี) และอุรังอุตัง 

นอกจากนั้นก็มีสัตว์ในกลุ่มปลาโลมาและปลาวาฬ 
(Cetacean) ช้าง แมว และเสือ (Felidae) สุนัข (Canidae) 
หนู นกแก้ว นกพิราบ ปลา ปลาหมึก 

ตัวอย่างที่ว่ามานี้ อย่าเพิ่งนำไปเป็นข้อสรุปนะครับ อย่า
ลืมคำเตือนตั้งแต่ฉบับที่แล้วว่า ความฉลาดนั้นมีหลายมุม 
หลายมิติ และวิธีที่นักวิจัยทำการศึกษาวิจัย เป็นเพียงเรื่อง
เล็กๆ สั้นๆ มิใช่ทั้งหมดของชีวิตสัตว์นั้นๆ 

ตัวอย่างความฉลาดอันแรก ได้แก่ การใช้เครื่องมือ และ
การดัดแปลงวัสดุเครื่องมือ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

ที่เด่นชัดคือกลุ่ม Ape เช่น ชิมแปนซี เด็ดกิ่งไม้มารูดใบ
ออกให้เรียบ เพื่อใช้แหย่ลงไปในรูของจอมปลวกได้ง่าย กัด
ปลายให้แตก ให้ปลวกกัดติดกิ่งไม้ได้ง่าย แล้วรูดกินปลวก
จากกิ่งไม้นั้น 

พวกอุรังอุตัง พบว่านิยมเด็ดกิ่งไม้มาทำเป็นเปลนอน 
และนิยมเด็ดใบไม้ใหญ่มาบังหัว กันแดด กันฝน 

ทีย่ิง่ไปกวา่นัน้ นกัวจิยัพบวา่ ชมิแปนซใีนประเทศเซเนกลั 
มีการดัดแปลงกิ่งไม้ให้เป็นหอก โดยใช้ฟันกัดให้กิ่งไม้มี
ความแหลม แล้วแทงกิ่งไม้ลงไปในโพรงที่มีตัว Bush baby 
(คล้ายๆ ลิงลมบ้านเรา) ได้ตัว Bush baby มากิน นับเป็น
ครัง้แรกของพฤตกิรรมการดดัแปลงเครือ่งมอือยา่งเปน็ระบบ 
กว่าจะคิดได้เช่นนี้ ลิงชิมแปนซีต้องรู้จักความคม และโยง
ความคมกับความสำเร็จของการแทง ซึ่งเป็นเรื่องนามธรรม 

สตัวท์ีม่ใิช ่Ape กส็ามารถใชเ้ครือ่งมอืได ้เชน่ นกลา่เหยือ่
บางชนิด รู้จักหยิบหินแล้วบินขึ้นไปทิ้งบอมบ์ ทิ้งหินลงบนไข่
นกกระจอกเทศทีต่วัเองจกิไมแ่ตก หรอืพวกนกกา ทีส่ามารถ
เรียนรู้ในการใช้ขนมปังมาล่อปลา เพื่อหาปลากินได้ แทนที่
จะกินขนมปังไปแค่นั้น นี่ต้องใช้จินตนาการและความคิด
เยอะนะครับ ที่มองข้ามอาหารน้อยเพื่ออาหารมากขึ้น 
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สัตว์มหัศจรรย์ เรื่อง : น.สพ. รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์  email : tomrattapan@yahoo.com 

ความฉลาด
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แหล่งข้อมูล : Wikipedia.org; animal cognition 
ภาพประกอบบทความ ภาพที่ 1 จาก Primate research of Kyoto 

University ลิงชิมแปนซีกำลังรูดกินมดจากกิ่งไม้ที่ใช้แหย่ไปในรูมด   
(หากอยากชมภาพเคลื่อนไหว search ใน youtube ว่า fishing chimp ) 

ภาพที่ 2 ขณะที่ลิงชิมแปนซีกำลังทดสอบตัวเลข 

ในชา้งเอง กพ็บวา่ชา้งบางเชอืก (ชา้งเลีย้ง) มพีฤตกิรรม
ก้าวร้าว โดยการหยิบสิ่งของต่างๆ ขว้างใส่คน ไม่ว่าจะเป็น
ก้อนหิน หรือก้อนมูลช้าง (อันนี้ประสบการณ์ตรง แต่ไม่ตรง
หัว เพราะ หวุดหวิดข้ามหัวไปนิดเดียว ถ้าประสบการณ์ตรง
หัว อาจไม่ได้มาเขียนบทความอยู่นี่ก็ได้ มูลช้างก้อนเป็นกิโล 
ลอยมาจากระยะห้าสิบเมตรโดนหัวก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับ 
ว่าจะเป็นไง ) 

หรือชิมแปนซีในสวนสัตว์บางตัวก็นิยมใช้ก้อนมูลเป็น
อาวุธ ไม่เชื่อไปทำหน้าทำตา แลบลิ้นปลิ้นตาหลอกลิงตาม
กรงในสวนสัตว์ดูกันก็ได้ แต่ผมไม่รับผิดชอบผลนะครับ   
ไม่โดนขี้ลิง ก็อาจโดนคนข้างๆ มองว่าบ้าได้... 

ในคนเราเองก็พบว่ามีพฤติกรรมปามูลใส่กัน ดังจะเห็น
ได้ในข่าวการเมือง ทั้งไทยและเทศ ทั้งในถนน และในห้อง
แอร์ที่ท่านๆ ใส่สูทอยู่กันเยอะๆ 

ในกรณีของช้าง จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกรณี
ชา้งบกุพืน้ทีไ่รข่องชาวไร ่(ไมรู่ว้า่ในเชงินเิวศ ใครบกุใครกอ่น 
อันนี้เรื่องยาว ขอตัดตอนมาแค่พฤติกรรมสัตว์นะครับ) แล้ว
คนเรา คิดป้องกันด้วยการติดตั้งรั้วไฟฟ้า (แบบที่ช็อตเจ็บๆ 
ที่ใช้ในปศุสัตว์นะครับ ไม่ใช่ช็อตเอาตาย) พบว่า ช้างค่อยๆ 
เรียนรู้ แล้วมีพฤติกรรมใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือ โดยหักต้นไม้
มาโยน-ฟาดใส่รั้วไฟฟ้า ทำให้รั้วพังลงไป 

ที่แสบกว่านั้น มีพฤติกรรมการดันเพื่อนช้างด้วยกันไป
ชนรั้วไฟฟ้า ทำให้รั้วพัง แต่ตัวเองไม่โดนไฟฟ้าด้วย มีการ  
ใช้เพื่อนเป็นเครื่องมือรับเคราะห์แทนได้ด้วย ฉลาดเหมือน
คนไหมล่ะครับ... 

ความฉลาดแบบที่สอง คือความสามารถในการนับ เช่น
ที่ได้กล่าวในตอนที่แล้วว่า นกกาน้ำ สามารถนับปลาได้   
นั่นคือเรื่องเล่า แต่ในทางวิทยาศาสตร์ มีการทดลองในช้าง
ที่สวนสัตว์ Ueno ประเทศญี่ปุ่น พบว่าช้างสามารถนับเลขได้ 

การทดลองทำโดยทิ้งลูกแอปเปิ้ลลงในถัง ทางซ้าย และ
ทางขวาช้าง ห้าลูกกับเจ็ดลูก โดยที่ช้างไม่เห็นแต่ได้ยิน   
พบว่าช้างจะไปทางถังที่มีลูกแอปเปิ้ลมากกว่า ถูกต้องถึง
แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ สัตว์หลายๆ ชนิดก็พบว่า นับเลขได้ 
แต่นับได้แค่สามหรือสี่ 

ในปี 2007 นักวิจัยในญี่ปุ่นยังพบว่า ทักษะทางตัวเลข
บางอย่างของชิมแปนซี ยังดีกว่าคนอีก ด้วยการให้เลขหนึ่ง
ถึงเก้า ปรากฏบนจอแบบสุ่ม (ดูภาพประกอบ) ห้าตัว   
เลขละครึ่งวินาที เสร็จแล้วให้ผู้ทดสอบ (คน – ลิง) กดช่อง
ไล่ไปจากตัวเลขน้อยไปหามาก ตามลำดับที่เลขปรากฏ   
โดยเปรยีบเทยีบกบันกัศกึษามหาวทิยาลยั ปรากฏวา่นกัศกึษา
แพ้ครับ...คงไม่ต้องบอกว่าใครชนะ (การทดลองนี้ สอนว่า 
คนเราอย่าทะนงตัวมากไป เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือนักศึกษา 
ยังมีชิมแปนซี...) 

ในมนุษย์เองก็มีความจำกัดในการนับเลข ง่ายๆ เลย คือ
คำศัพท์เฉพาะที่เรามีใช้เรียกตัวเลข ที่ไม่ใช่การใช้คำเดิมซ้ำ
กนัเขา้มา เชน่ ภาษาไทยมคีำวา่ ลา้น หรอืโกฎ ิฝรัง่ม ีmillion, 
billion, trillion มากกว่านี้ ไม่มีแล้ว 

ยังมีเรื่องความฉลาดอีกหลายประเด็น เช่น เอากระจก
มาให้สัตว์ต่างๆ ส่อง แล้วจะรู้ไหมว่า นี่คือตัวเอง หรือเรื่อง
ภาษา การจำทาง การสื่อสารข้อมูลต่อกันและกัน  

ต่อกันฉบับหน้านะครับ 
 

ภาพที ่2 ภาพที ่1 



เฉลยคำตอบในฉบับที่แล้ว เป็นดังนี้  
คารบ์อนไดออกไซด,์ ผกัตบชวา, กะเพรา,  
รไีซเคลิ, ทะเลนอ้ย, ครีวีง, เลบ็มอืนาง,  
ปา่เบญจพรรณ, กา๊ซชวีภาพ, หมแีพนดา้ 
และผู้ที่ได้รับหนังสือ “CEO ท้องทุ่ง” 
จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 
1. ปรีชา บุณิกากรณ์ 2. ภาวินี มูลมั่ง  
3. รัฏฐพิชญ์ หิรัญมุทราภรณ์ 
4. ศักดิ์นรินทร์ นาควัน  
5. โอฬาร ประทุมรัตน์ 

สวัสดีผู้อ่านทั้งหลาย ฉบับนี้วายร้ายมาพร้อมปริศนาอักษรไขว้ ไม่รู้ว่ายาก

โหดหินหรือง่ายเหมือนปอกกล้วย แต่ที่แน่ๆ มีรางวัลเป็นหนังสือน่าสนที่พ่อแม่

ผู้ปกครองซึ่งมีบุตรหลานอยู่ในวัยอยากได้อยากใช้มือถือ...ไม่ควรพลาด!   

นั่นคือ “มือถือ...ในมือเด็ก” คู่มือเพื่อการใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กและ

เยาวชน อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย จัดพิมพ์โดยสถาบันคุ้มครองผู้บริโภค  

ในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) จำนวน 5 เล่ม รอคนเก่งมาสอยไปอ่าน 

ชื่อ-นามสกุล



ที่อยู่

กติกาเดิมๆคือจะถ่ายเอกสารหรือ
ตอบลงในไปรษณียบัตรก็ได้ตาม
สะดวกเขียนชื่อ-นามสกุลและ
ที่อยู่ให้ชัดเจนส่งถึงนิตยสารพลัง+
งาน211/2ซ.งามวงศ์วาน31
ต.บางเขนอ.เมอืงจ.นนทบรุี11000
ภายในวันที่8มกราคม2553

แนวตั้ง 
1.สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
2.นิคมอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อเรื่องมลพิษ
3.หาดแม่รำพึงหาดทรายแก้ว
 เกาะเสม็ด
4.เท่ากันเท่าเทียมไม่แพ้ไม่ชนะ
5.คำเรียกพายุโซนร้อนที่อ่อนกำลังลง
6.เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ


แนวนอน 
1.เชื้อเพลิงเหลวจากน้ำมันพืชหรือ
 ไขมันสัตว์
2.ผืนทะเลขนาดใหญ่ที่เชื่อมถึงกัน
3.พชืพลงังานชนดิหนึง่มนีำ้มนัอยูใ่นเมลด็
4.สายน้ำผลผลิตจากปิง-วัง-ยม-น่าน
5.สูงที่สุดในประเทศไทย
6.กระดูกสันหลังของชาติ

1 5 

3 

4 

2 

5 

1 
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สมัครสมาชิก
...รูหรือไมวาหลังบานของทุกคนมีขุมทรัพยพลังงาน...ผลิตไดเองในชุมชนได 
ตราบนานเทานาน...แถมราคาถูกและไมเปนอันตรายตอสุขภาพอีกตางหาก... 
หากสนใจและอยากหาคําตอบ เพียงแคสมัครสมาชิกนิตยสารฉบับกะทัดรัด “พลัง+งาน”  
เพื่อรวมปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชนไปพรอมกัน...ทุกคําถามเรื่องพลังงาน เรามีคําตอบ 

ชื่อ..........................................................................นามสกุล.......................................................................................

พิเศษสุด...สมัครวันนี้รับนิตยสารพลัง+งาน ฟรี 1 ปเต็ม

หนวยงาน....................................................................................................................................................................

ที่อยู.............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

เรื่องที่สนใจและอยากใหนิตยสารพลัง+งานนําเสนอ...................................................................................................

โทรศัพท......................................................................อีเมล........................................................................................

หมายเหต ุ : สามารถสงใบสมัครไดทางไปรษณีย ตามที่อยูดังนี้
ชุดโครงการฯ พลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพในชุมชน มูลนิธินโยบายสุขภาวะ เลขที่ 126/146 
สถาบันบําราศนราดูร (อาคารวิทยาลัยพยาบาล 10 ชั้น) ชั้น 4  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หรือถายเอกสารแลวสงแฟกซมาที่หมายเลข 02-9511482 หรือทาง email : energy_MD@hotmail.com

ทานรูจักนิตยสารพลัง+งาน จาก................................................................................................................................
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ตีฆ้อง
ร้องป่าว

ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีไอเดียสุดเจ๋ง!!! 

ขอเชิญลงโฆษณา 
สำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุน   

หรือสนใจลงโฆษณา และเผยแพร่ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน 

นิตยสารพลัง+งาน...อย่ารอช้า 
ติดต่อได้ที่ ยวิษฐา พิทักษ์วัชระ   
02-920 9691-2 หรือ email :  

energygreenhealth@yahoo.com 

	 แต่...หากผู้สนใจท่านใดมีความประสงค์จะสนับสนุน
การจัดทำและดำเนินการของนิตยสาร	พลัง+งาน	เพื่อร่วม
ปฏิบัติการพลังงานทางเลือกไปพร้อมกับพวกเรา	และให้
โอกาสในการพัฒนาและสานต่อผลงานเช่นนี้แก่สังคม	
อย่างมีคุณภาพได้สืบต่อไป	ก็ไม่ถือเป็นการผิดกติกา	
	 ทา่นสามารถตดิตอ่หรอืแจง้ความประสงคเ์พือ่สนบัสนนุ
การจัดทำและดำเนินการของนิตยสาร	“พลงั+งาน”	ได้ที่
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ	
	 ตอ้งการสอบถามหรอืขอขอ้มลูเพิม่เตมิ	กรณุาตดิตอ่ไดท้ี	่
email	:	energygreenhealth@yahoo.com		
หรือติดต่อคุณ	กัลยา	นาคลังกา		
โทร.(+66)02-920	9691-2	

ขอเชิญร่วมสนับสนุน “พลัง+งาน” 

	 ปจัจบุนันติยสาร “พลงั+งาน”	ไดร้บัการสนบัสนนุ
สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ	ซึง่ไดร้บั
โอกาสใหด้ำเนนิการเปน็ระยะเวลา	1	ปคีรึง่	
	 จากการดำเนนิงานมาแลว้เปน็จำนวน	5	ฉบบั	(ตัง้แต่
เดอืนพฤศจกิายน	2551)	ปรากฏวา่นติยสาร	“พลงั+งาน”	
ได้รับการตอบรับจากผู้อ่าน	ซึ่งประกอบไปด้วยองค์กร		
หน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมไปถึงโรงเรียน	
และชมุชนทัว่ประเทศ	เปน็อยา่งด	ีทมีงานของเรากพ็รอ้มที่
จะรว่มสรรหา	และสรา้งสรรคส์าระดีๆ 	เกีย่วกบัการพึง่พา
ตนเองของชมุชนมาเลา่สูก่นัฟงัอยา่งตอ่เนือ่ง	
	 โดยเรายังคงยึดกติกาภายใต้นโยบายเดิม	นั่นคือ			
“เป็นสมาชิกฟรี” 

	 ขอเชญิสง่เรือ่งราว	หรอืนทิาน	ทีเ่กีย่วกบัพลงังานทางเลอืก
เพื่อสุขภาพในชุมชน	เพื่อเราจะได้นำมาจัดทำเป็น	
“การต์นูอนเิมชัน่	พลงังานทางเลอืก”	...เพือ่นำไปเผยแพร่
สู่สาธารณะโดยเฉพาะเยาวชน	หรือชุมชน	
	 โดยหวังว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนำเสนอเรื่อง

ราวการพึ่งพาพลังงานสะอาดและใกล้ตัว	
	 ทั้งนี้	ไม่จำกัดความยาวเนื้อเรื่อง	ท่านสามารถเสนอ		
ไอเดียมาได้เต็มที่	
	 สำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก...	เรามีของรางวัล
พิเศษจากทีมงานมอบให	้



ขาวเหนียวจากวงสมตํา
เหลือกินแตละเที่ยวก็เก็บแช
ตูเย็นไวจนแข็งโปก จะกินอีก
ครั้งก็ตองเอาออกจากตูเย็น 
วางทิ้งไวจนหายเย็น แลว
คอยๆ แกะในชามใบใหญสัก
หนอย  

เอาน้ำสะอาดคอยๆ พรมใหทั่ว 
จนขาวเหนียวที่จับตัวคลายออกเปน
เม็ดๆ....คลายๆ ขั้นตอนแรกในการ
ทําขาวหมากและสาโทไมผิดเพี้ยน  

ครั้นมีขาวเหนียวกอนมหึมาเกิน
กวาที่จะผัดกินคนเดียวได  จะทําขาว
หมากและสาโทกินเพิ่มโปรไบโอติก 
ก็หาลูกแปงยาก  

พอคิดออกวาจะทําอะไรกับ    
ขาวจากตูเย็นดี...ก็เริ่มลงมือ 

แชเมล็ดถั่วแดง ถั่วพุม และถั่ว
ลิสงไวลวงหนา 1 คืน เพื่อใหสุกไว 
เปอยดี และประหยัดไฟ  

ตัง้นำ้ เอากระดกูหมกูบัหมสูามชัน้
ทั้งเสน ใสเกลือ ซีอิ๊วดํา รากผักชี 
พริกไทยเม็ดบด และใสถั่วที่แชแลว
ลงไป ชิมรสใหพอดีแลวเคี่ยวไฟออน
ใหเปอย รอน้ำงวดลงจนรสเค็มขึ้น  

ระหวางรอ ก็แกะกระเทียม บุบไว 
แชเหด็หอมแหงในนำ้จนนิม่แลวเอามา

แลวใชดายตัดออกเปนชิ้นใหได 6 
เสี้ยว  

พอถงึขัน้ตอนการหอ ถาไมมใีบไผ 
ก็ใชใบตองนี่แหละ ใสขาวเหนียวที่
คลุกเครื่องแลว หยิบไขเค็มใสหอละ
ชิ้น หองายๆ เปนกระจับ 3 เหลี่ยม 
ขนาดเขือ่งกวากระจบันำ้เชือ่มเลก็นอย 
เอาเชือกฝายมัดตามรูป นึ่งประมาณ 
20 นาที   

สุกแลวใหสมาชิกรวมวง
สมตําชวยกันชิม กอนได    
คําตอบวา...อรอยดี     

บะจาง 
ฝก 

ซอยเปนเสน  กุงแหงก็แชน้ำพอนิ่มดี
ก็สงขึ้นมา  

จากนั้นตั้งกระทะเจียวกระเทียม
ใหเหลอืงหอม ใสกุงแหงและเหด็หอม
ลงไปผัด  

พอหมูเปอยก็ดับไฟ ตักหมูขึ้นมา
หั่นเปนชิ้น สงถั่วขึ้นมา 

คอยๆ เทน้ำตมหมูที่ปรุงรสดีแลว
มาลงในชามอางใบใหญที่มีกอน   
ขาวเหนยีวอยู  กะปรมิาณนำ้ใหซมึซบั
พอดีกับขาวเหนียว ไมใหแฉะไป 

จากนั้นก็เอาเครื่องที่ผัด หมูชิ้น 
และถั่วตมลงคลุกเคลาใหเขากันดี   

แกะเปลือกไขเค็มออกเปนลูก 
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“ลมหนาวมาเมื่อไร ใจฉันคงยิ่งเหงา” คือบทเพลง 
 ตอนรับสายลมหนาวของคน “ขี้เหงา” 

ถาเปนสมุนไพร ไมมีอะไรใชแก
เหงา แกหัวใจไหวหวั่น มีแตสรรพคุณ
ออกฤทธิ์ชวยเพิ่มความอบอุนใหกับ
รางกายไวตอสูกับลมหนาว เพื่อไมเปน
ไขหวัดไดงายๆ 

แตเมื่อคนรูใจจัดเตรียมสมุนไพรนี้
ใหใครบางคน อาจจะชวยเพิ่มดีกรีให
หัวใจอบอุนคลายเหงาไดโดยไมรูตัว 

ลมหนาวมีผลตอคน 2 กลุมอยางยิ่ง 
คือผูสูงวัยและเด็ก แตคนที่ออนแอขาด
การออกกําลังกาย มักจะตานทานลม
หนาวไมไดมาก มีโอกาสเจ็บปวยไดงาย
เชนกัน 

รักหวงใยใครจริงจัง ตลอดฤดูหนาว
ใหชงน้ำขิงดื่ม ตําราไทยบอกวา ขิงชวย
บํารุงอากาศธาตุ (อากาศธาตุหมายถึง
ชองวาง) ฤทธิ์เผ็ดรอนของขิงชวยขยาย
ชองทางเดินของเลือดลมทั่วรางกาย
นั่นเอง  ขิงจึงชวยใหความอบอุนภายใน
รางกายในภาวะอากาศหนาวเย็น 

ผูที่กินน้ำขิงอุนๆ จะรูสึกรอนและ
รางกายขับเหงื่อ จึงชวยบรรเทาไขหวัด 
ขิงยังเปนยาแกไอ ขับเสมหะ และใช   
ขับลม แกอาการวิงเวียนเมารถเมาเรือ 
แกอาเจียนไดดวย 

ในเหงาขิงสดมีน้ำมันตามธรรมชาติ 
ฝรั่งตั้งชื่อวา จินเจอรรอลส (Gingerols) 
พบวามีฤทธิ์บรรเทาอาการบวมอักเสบ
ตางๆ เชน อักเสบบวมตามขอตางๆ ทั่ว
รางกาย และบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
เนื่องจากขอเสื่อม ซึ่งมักกําเริบในชวงฤดู
หนาวดวย 

สารจินเจอรรอลส ยังชวยปองกัน
การจับตัวเปนลิ่มเลือด ปองกัน
เสนเลือดตีบตัน ชวยกําจัดอนุมูลอิสระ 
ชะลอความแก ทําใหผิวหนังเตงตึง 

วิธีใช นําขิงแงงโตๆ ลางน้ำให
สะอาด ไมตองปอกเปลือก หั่นเปนชิ้นๆ 
นําไปใสในเครื่องปนใหละเอียด จากนั้น
คั้นเอาน้ำขิงออกมาไดเทาไร ก็ผสมกับ
น้ำผึ้งอยางละเทาๆ กัน แลวคนใหเขา
กันก็จะไดน้ำขิงสําเร็จรูป เก็บแชในตู
เย็นไดนานนับเดือน 

เมื่อตองการเครื่องดื่มน้ำขิง ก็เพียง
แตตวงน้ำขิงดองน้ำผึ้ง 2 ชอนโตะ       
(ประมาณ 30 ซีซี) ผสมน้ำสุก 1 แกว  
(ประมาณ 200 ซีซี) คนใหเขากัน ดื่ม
ไดเลย ยามคำ่คนือากาศหนาวกด็ืม่นำ้ขงิ
ตาํรบันีส้กัแกวกอนนอน จะชวยใหอบอุน
ตลอดคืน 

เครื่องดื่ม 

แกหนาว แกหวัด 

หรือใชวิธีทุบแงงขิงใหพอแตก 
จํานวนแลวแตตองการ นําไปตมน้ำให
เดือดเหมือนน้ำขิงในเตาฮวย เทใสแกว
ผสมน้ำตาลทรายแดงเล็กนอย ดื่มอุนๆ 
ก็ไดเชนกัน หรือชงน้ำขิงแบบดวนๆ ให
ฝานขิงแกบางๆ 3-4 ชิ้น ใสแกว เติม 
น้ำรอน ปดฝาทิ้งไว 10-15 นาที อาจ
เตมินำ้ตาลเลก็นอยปรงุรส ใชดืม่แกหนาว
แกหวัดไดดีเชนกัน 

ขิง ดีอยางไรก็ไมสามารถสูโรคได
ทุกโรค หนาวนี้ตองรักษาไออุนใน
รางกายใหดี เพราะจะเปนภูมิคุมกันโรค
ที่ชอบกําเริบในฤดูหนาว เชน หอบหืด 
แพอากาศ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม 
ฯลฯ สําหรับวิธีดีที่สุดที่ชวยรักษาความ
อบอุนในรางกาย ไมไดหมายถึงหาใคร
สักคนมาเพิ่มไออุน แตหาเสื้อผาสวมใส
ใหดีพอโดยเฉพาะเวลานอนนะจะ 

ภาพประกอบจากซายไปขวา
http://www.vegetarian-nutrition.info/images/
ginger.jpg
http://zybernia.fi les.wordpress.
com/2009/04/ginger.jpg
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